
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

--------------------------- 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
           คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙            

วนัจนัทรท่ี์ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙                       
ณ  หอ้งประชมุสญัญา  ธรรมศกัดิ ์ตึกโดม ชัน้สอง ทา่พระจนัทร ์ 

--------------------------- 

 

ผูม้าประชมุ 

๑. ศาสตราจารย ์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ อธิการบดี ประธาน 

๒. รองศาสตราจารย ์เกศินี วฑูิรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนยรั์งสิต  

รักษาการแทนตาํแหน่งคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

๓. รองศาสตราจารย ์ดร.พิภพ   อุดร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิธินนัท ์ วศิเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 

๕. รองศาสตราจารย ์ดร.วีรยา ฉิมออ้ย  รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั  

๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศจี ศิริไกร  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  

๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกบุญ  วงศส์วสัด์ิกุล รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย  

๘. ศาสตราจารย ์ดร.อุดม  รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

๙. รองศาสตราจารย ์พชัรา พชัราวนิช แทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

๑๐. รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

๑๑. ศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์ วรัญ�ูวฒันา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

๑๒. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิย ์พวงงาม  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

๑๓. รองศาสตราจารย ์ดร.ดาํรงค ์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

๑๔. รองศาสตราจารย ์พรทิพย ์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  อุณโณ คณบดีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

๑๖. รองศาสตราจารย ์ปกรณ์ เสริมสุข  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๑๗. รองศาสตราจารย ์ดร.ประภสัสร์  วงัศกาญจน์ คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

๑๘. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๑๙. รองศาสตราจารย ์ดร.กาํพล รุจิวชิชญ ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๐. รองศาสตราจารย ์ดร.มรรยาท  รุจิวิชชญ ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๒๑. รองศาสตราจารย ์เฉลิมวฒัน์  ตนัตสวสัด์ิ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 

๒๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  จึงววิฒันาภรณ์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๒๓. อาจารย ์ดร.ชยัยทุธ  ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๔. รองศาสตราจารย ์ดร.อนุชาติ  พวงสาํลี คณบดีคณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
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๒๕. อาจารย ์ดร.ประวทิย ์ เขมะสุนนัท ์ คณบดีวทิยาลยันวตักรรม 

๒๖. ศาสตราจารย ์วนัทนีย ์ วาสิกะสิน คณบดีวทิยาลยัสหวทิยาการ 

๒๗. รองศาสตราจารย ์ดร.นิยม รัฐอมฤต คณบดีวทิยาลยันานาชาติ ปรีดี  พนมยงค ์

๒๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิตติ มงคลชยัอรัญญา  คณบดีวทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์  

๒๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์ดร.ไพรัตน์  ฐาปนาเดโชพล  แทนคณบดีวทิยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

๓๐. รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา วจันะภูมิ คณบดีวทิยาลยัโลกคดีศึกษา 

๓๑. ศาสตราจารย ์ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผูอ้าํนวยการสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 

๓๒. รองศาสตราจารย ์ดร.พรศิริ สิงหปรีชา ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษา 

๓๓. อาจารย ์ดร.อนุชา  ทีรคานนท ์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยคดีศึกษา 

๓๔. นางฉนัทิชา   ศรีโยธิน แทนผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์ 

๓๕. นายมนสัสิทธ์ิ  นาคสวสัด์ิ แทนผูอ้าํนวยการสาํนกัเสริมศึกษาและบริการสังคม  

๓๖. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผูอ้าํนวยการสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา 

๓๗.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชั ศุภชลาศยั ผูอ้าํนวยการสถาบนัอาณาบริเวณศึกษา 

๓๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุชาติ วงศสุ์วานิช ประธานสภาอาจารย ์

๓๙. นางพรพิมล   บุญศิริ  ทาํหนา้ท่ีประธานสภาขา้ราชการ  

๔๐. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชุลีพร เกษโกวทิ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

      เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  

๔๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความย ัง่ยนื  

และผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  
       

ผูไ้มม่าประชมุ 

๑. รองศาสตราจารย ์พรชยั ตระกลูวรานนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนยล์าํปาง  

๒. ศาสตราจารย ์ดร.ประมวญ เทพชยัศรี รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั 

๓. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาและการเรียนรู้  

๔. ศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ สาริสุต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. รองศาสตราจารย ์โรจน์ คุณเอนก ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

๒. รองศาสตราจารย ์ดร.ดนุพนัธ์ วสุิวรรณ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ ์ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

๔. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง อรพรรณ  โพชนุกลู  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  

๕. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์จิตตินดัด ์ หะวานนท ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

๖. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีร์ เจียศิริพงษก์ุล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษา  
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๗. รองศาสตราจารย ์ดร.สาธก   ไชยกุลช่ืนสกุล แทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่าย  

๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วทิวสั ศตสุข  แทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานศูนยว์จิยัและใหค้าํปรึกษาแห่ง มธ.  

๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสันต ์ เหลืองประภสัร์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัสัญญา  ธรรมศกัด์ิ เพื่อประชาธิปไตย  

๑๐. นายสุรพล   เล่ากุล  รักษาการในตาํแห่งผูอ้าํนวยการกองบริหารท่าพระจนัทร์ 

๑๑. นายสมศกัด์ิ    ปฏิสังข ์  รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานสภามหาวทิยาลยั 

๑๒. นางอจัฉรา   วรีะสัมพนัธ์ หวัหนา้งานบริหารงานบุคคล  

๑๓. นางสาวทิพวรรณ  กมลพฒันานนัท ์หวัหนา้งานพฒันาหลกัสูตรสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ 

๑๔. นางสาววรรณพรรณ  นาคสังข ์ รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้งานสภามหาวทิยาลยั 

๑๕. นายอดิศร   เพชรคุม้  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

๑๖. นายภูมินาถ   สวสัดี  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  

๑๗. นางสาวรักษิณา  แสงศรี  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  
 

เร่ิมประชมุเวลา ๑๐.๐๐  น. 
 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ือง  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ 
 

  ๑.๑ เร่ือง  เอกสารที่หน่วยงานนาํมาแจกในที่ประชุม  

ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีหน่วยงานนาํเอกสารมาแจกในท่ีประชุม คือ จุลสารธรรมศาสตร์  

TU NEWS ฉบบัเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ปีท่ี ๔๙ ฉบบัท่ี ๕  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมรับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ือง  เสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาดา้นบริหารงานบคุคล      
 

 ๒.๑ เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพ่ืออนุมัติ (ตามกรณีปกติ) 
 

๒.๑.๑ เร่ือง   คณะทนัตแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างทนัตแพทย์ผู้ทาํสญัญาชดใช้ทุนเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตาํแหน่งอาจารย์ จาํนวน ๔ ราย   

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะทนัตแพทยศาสตร์เสนอขอดาํเนินการดงัน้ี 

  ๑. กาํหนดเง่ือนไขการจา้งตาํแหน่งเลขท่ี ๖๗๒๙ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต เป็น 
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“ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒. จา้งนายจารุวฒัน์  หารรุ่งศรี เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุทนัต 

แพทยศาสตรบณัฑิต (ตาํแหน่งเลขท่ี ๖๗๒๙) โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง ๒๗,๙๔๐ บาท 

๓. ทั้งน้ีขอจา้งยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป เน่ืองจากคณะฯ ขาดแคลน 

อาจารยใ์นสาขาวชิาวินิจฉยัโรคช่องปาก และตอ้งเตรียมความพร้อมและวางแผนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบติัใหแ้ลว้เสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

๔. กาํหนดเง่ือนไขการจา้งตาํแหน่งเลขท่ี ๕๑๔๙  ๖๕๔๒ และ ๖๘๔๙ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุทนัต 

แพทยศาสตรบณัฑิต เป็น “ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์” โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง ๒๗,๙๔๐ บาท 

๕. จา้งนายธนนัตท์ศัน์  ชาวหวัเวยีง เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุทนัต 

แพทยศาสตรบณัฑิต (ตาํแหน่งเลขท่ี ๕๑๔๙)โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง ๒๗,๙๔๐ บาท 

๖. จา้งนายนฤดล  ตรีธญัญา เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วุฒิทนัต 

แพทยศาสตรบณัฑิต (ตาํแหน่งเลขท่ี ๖๕๔๒)โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง ๒๗,๙๔๐ บาท 

๗. จา้งนางสาวศิริมา  กุลวานิช เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุทนัต 

แพทยศาสตรบณัฑิต (ตาํแหน่งเลขท่ี ๖๘๔๙)โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง ๒๗,๙๔๐ บาท 

๘. ทั้งน้ีทั้ง ๓ รายขอจา้งยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เน่ืองจากตอ้งเตรียมความพร้อม 

และวางแผนการเรียนการสอนของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดเง่ือนไขการจา้งและจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ  

ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะทนัตแพทยศาสตร์ จาํนวน ๔ ราย ตามท่ีเสนอ   
 

  ๒.๑.๒ เร่ือง   คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตาํแหน่งอาจารย์ จาํนวน ๑ ราย   
 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะแพทยศาสตร์เสนอขอดาํเนินการดงัน้ี 

๑. กาํหนดเง่ือนไขการจา้งตาํแหน่งเลขท่ี ๖๘๓๗ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุปริญญาโท เป็น “ปริญญาโททาง 

เภสัชศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชวทิยา” 

๒. จา้งนายธนกร  สุรารักษ ์เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วุฒิปริญญาโท  

(ตาํแหน่งเลขท่ี ๖๘๓๗) โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง ๒๘,๗๐๐ บาท 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 



- ๕ - 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดเง่ือนไขการจา้งและจา้งนายธนกร  สุรารักษ ์เป็นพนกังาน 

มหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะแพทยศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
 

๒.๑.๓ เร่ือง   คณะสหเวชศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตาํแหน่งอาจารย์ จาํนวน ๑ ราย   
 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอดาํเนินการดงัน้ี 

  ๑. กาํหนดเง่ือนไขการจา้งตาํแหน่งเลขท่ี ๔๙๐๑ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุปริญญาเอก เป็น “ปริญญาโทหรือ

เอกทางสาขาวชิาการฝึกสอนกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา หรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง” 

๒. จา้งนายสุทธิกร  อาภานุกลู เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุปริญญาเอก  

(ตาํแหน่งเลขท่ี ๔๙๐๑) โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง ๓๕,๗๐๐ บาท 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจา้งนายสุทธิกร  อาภานุกลู เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ  

ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะสหเวชศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
 

๒.๑.๔ เร่ือง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตาํแหน่งอาจารย์ จาํนวน ๑ ราย   

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอขอดาํเนินการดงัน้ี 

๑. กาํหนดเง่ือนไขการจา้งตาํแหน่งเลขท่ี ๗๐๓๓ ตาํแหน่งอาจารย ์วุฒิปริญญาเอก เป็น “ปริญญาเอก 

สาขาอนามยัชุมชน การพฒันาระบบสุขภาพ การจดัการบริการสุขภาพ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง” 

๒. จา้งนางสาวณิชมน  รักกะเปา เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุปริญญา 

เอก (ตาํแหน่งเลขท่ี ๗๐๓๓) โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง ๓๕,๗๐๐ บาท คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ปฏิบติังานท่ีศูนยล์าํปาง) 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจา้งนางสาวณิชมน  รักกะเปา เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  

สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
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๒.๑.๕ เร่ือง   คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

วิชาการ ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ จาํนวน ๑ ราย   

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะรัฐศาสตร์เสนอขอดาํเนินการดงัน้ี 

๑. กาํหนดตาํแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนุนวชิาการ ตาํแหน่งเลขท่ี ๐๓๒๑ ตาํแหน่ง 

นกัวชิาการเงินและบญัชีชาํนาญการพิเศษ สาํนกังานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ ซ่ึง นางอญัชลี  เขมการโกศล ครองอยู ่เป็น

ตาํแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ 

๒. แต่งตั้ง นางอญัชลี  เขมการโกศล ใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร (เลขานุการคณะรัฐศาสตร์) 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดตาํแหน่งและแต่งตั้งนางอญัชลี  เขมการโกศล ใหด้าํรง 

ตาํแหน่ง เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
 

๒.๑.๖ เร่ือง   คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานเงินรายได้ ตาํแหน่งอาจารย์  

 จาํนวน ๓ ราย    
 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจา้งพนกังานเงินรายได้

ตาํแหน่งอาจารย ์งบรายไดห้น่วยงาน วฒิุปริญญาโท อตัราค่าจา้ง ๒๕,๓๐๐ บาท ค่าประสบการณ์ ๓,๓๕๐ บาท ค่าเช่า

บา้น ๘,๐๐๐ บาท  มีกาํหนดการจา้ง ๑ ปี  ดงัน้ี 

            ๑. Mr.Jacob  Hogan สัญชาติออสเตรเลีย (สังกดัโครงการศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวเิทศคดีศึกษา) 

(อาเซียน-จีน)  (หลกัสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่วนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

             ๒. Ms.Xue Li  สัญชาติจีน (สังกดัโครงการศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวเิทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน)   

(หลกัสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

     ๓. Mrs.Lucia Ibarra Menendez  สัญชาติสเปน (สังกดัโครงการศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการส่ือสาร

ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ) (หลกัสูตรนานาชาติ) อตัราค่าจา้ง ๒๕,๓๐๐ บาท ตั้งแต่วนัท่ี  ก.บ.ม. อนุมติัเป็นตน้ไป  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัพนกังานเงินรายได ้สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดั 

คณะศิลปศาสตร์ จาํนวน ๓ ราย ตามท่ีเสนอ   
 

๒.๑.๗ เร่ือง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองขออนุมติัจ้างพนักงานเงินรายได้ 

ตาํแหน่งผู้เช่ียวชาญ จาํนวน ๑ ราย  
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  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองเสนอขอ

จา้ง Ms. Megha Roopa Papu สัญชาติอินเดีย เป็นพนกังานเงินรายได ้ตาํแหน่งผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ วุฒิปริญญาโท                   

อตัราค่าจา้ง ๓๗,๑๒๐ บาท ตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี  ก.บ.ม. อนุมติัเป็นตน้ไป      

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจา้ง Ms. Megha Roopa Papu เป็นพนกังานเงินรายได ้ตาํแหน่ง 

ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ สังกดัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง ตามท่ีเสนอ   
    

๒.๑.๘ เร่ือง   คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ตาํแหน่ง

ผู้สอน จาํนวน ๒ ราย และตาํแหน่งผู้เช่ียวชาญ ระดับ ๑ จาํนวน ๑ ราย   

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจา้งลูกจา้งชัว่คราว 

ชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจา้ง ตาํแหน่งผูส้อน จาํนวน 2 ราย ตาํแหน่งผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 1 ราย โดยเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณแผน่ดิน (งบคลงั) ดงัน้ี    

                           ๑. ตาํแหน่งผูส้อน อตัราค่าจา้ง ๒๐,๗๘๐ บาท ค่าเช่าบา้นเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท คือ  

    ๑.๑ Mrs. Leng  Ting สัญชาติจีน ตั้งแต่วนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ถึงวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

    ๑.๒ Ms. Yukako Yamasaki สัญชาติญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม  

๒๕๖๐ 

๒. ตาํแหน่งผูเ้ช่ียวชาญ ระดบั ๑ อตัราค่าจา้ง ๓๒,๕๑๐ บาท ค่าเช่าบา้น ๘,๐๐๐ บาท 

     ๒.๑ Mr. Uwe  Fricke สัญชาติเยอรมนั ตั้งแต่วนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม  

๒๕๖๐ 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจา้งลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ ตาํแหน่งผูส้อน และตาํแหน่ง 

ผูเ้ช่ียวชาญ สังกดัคณะศิลปศาสตร์ จาํนวน ๓ ราย ตามท่ีเสนอ   
 

๒.๑.๙ เร่ือง   การแต่งต้ังผู้รักษาการในตาํแหน่งผู้อาํนวยการ และรักษาการในตาํแหน่ง 

หัวหน้างานในสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย (เร่ืองเพ่ิมเติม) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ ดว้ยสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๙  

เม่ือวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดมี้มติเห็นชอบโครงสร้างประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ืองการแบ่งส่วนงาน 

สาํนกังานสภามหาวทิยาลยั โดยมีส่วนงานเป็น “สาํนกังานสภามหาวทิยาลยัและมีงานภายใน ๒ งาน คือ งานสภา 
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มหาวทิยาลยั และงานสรรหา การประเมินผูบ้ริหาร และการประชุมผูบ้ริหาร” และใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เป็นตน้ไป  

  ฝ่ายบริหารและความย ัง่ยนืในฐานะเป็นเลขานุการสภามหาวทิยาลยัขอเสนอแต่งตั้งผูรั้กษาการใน 

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ และหวัหนา้งาน ดงัน้ี  

  ๑. นายสมศกัด์ิ  ปฏิสังข ์เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ชาํนาญการพิเศษ (หวัหนา้งานประชุมเดิม) เป็นผู ้

รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานสภามหาวทิยาลยั  

  ๒. นางสาววรรณพรรณ  นาคสังข ์เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปชาํนาญการ เป็นผูรั้กษาการในตาํแหน่ง

หวัหนา้งาน “งานสภามหาวิทยาลยั” อีกหนา้ท่ีหน่ึง  

  ๓. สาํหรับ “งานสรรหา การประเมินผูบ้ริหาร และการประชุมผูบ้ริหาร” ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานสภา

มหาวทิยาลยักาํกบัดูแลไปพลางก่อน  

  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูรั้กษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการและผูรั้กษาการใน 

ตาํแหน่งหวัหนา้งาน สังกดัสาํนกังานสภามหาวทิยาลยั จาํนวน ๒ ราย ตามท่ีเสนอ   
 

   ๒.๒ เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

๒.๒.๑ เร่ือง   คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้ได้รับค่าจ้างสงูกว่าวุฒิ จาํนวน   

 ๑ ราย   

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เสนอขอ

ดาํเนินการดงัน้ี 

๑. กาํหนดเง่ือนไขการจา้งตาํแหน่งเลขท่ี ๖๕๘๖ ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์วฒิุปริญญาโทหรือเอก  

เป็น “ปริญญาโทหรือเอกไม่จาํกดัสาขา” 

๒. จา้งนายสิทธิชยั  วชิยัดิษฐ เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

วฒิุปริญญาเอก (ตาํแหน่งเลขท่ี ๖๕๘๖) โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งสูงกวา่วฒิุ จาํนวน ๓ ปี ปีละ ๔% เป็นใหไ้ดรั้บค่าจา้งเดือน

ละ ๔๐,๑๗๐ บาท เน่ืองจากมีประสบการณ์ดา้นการสอน จากมหาวทิยาลยัทกัษิณ และมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี ทั้งน้ี

สาํหรับเงินส่วนท่ีเกินจากอตัราแรกบรรจุ  จาํนวน ๔,๔๗๐  บาท (แรกบรรจุปริญญาเอก ๓๕,๗๐๐ บาท) มหาวทิยาลยัจะ

พอกเงินสมทบใหเ้ดือนละ ๔,๔๗๐ บาท  เน่ืองจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ ทั้งน้ี 

ตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจา้งนายสิทธิชยั  วชิยัดิษฐ เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ  

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สังกดัคณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ตามท่ีเสนอ   
 

๒.๒.๒ เร่ือง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตาํแหน่งอาจารย์ จาํนวน ๑ ราย    

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอขอดาํเนินการดงัน้ี 

๑. กาํหนดเง่ือนไขการจา้งตาํแหน่งเลขท่ี ๖๖๖๕ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุปริญญาโทหรือเอก เป็น “ปริญญา 

เอกดา้นอนามยัชุมชน การพฒันาระบบสุขภาพ การจดัการระบบสุขภาพ หรือสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง” 

๒. จา้งนางสาววรรณภา  นาราเวช เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์วฒิุปริญญา 

เอก (ตาํแหน่งเลขท่ี ๖๖๖๕) โดยใหไ้ดรั้บอตัราค่าจา้ง ๓๕,๗๐๐ บาท 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั จา้งนางสาววรรณภา  นาราเวช เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  

สายวชิาการ ตาํแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
 

๒.๒.๓ เร่ือง   คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ตาํแหน่ง

ผู้สอน จาํนวน ๑ ราย  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจา้ง Mrs. Yumiko 

Yamamoto  สัญชาติญ่ีปุ่น เป็นลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ ตาํแหน่งผูส้อน อตัราค่าจา้ง ๒๐,๗๘๐ บาท ตั้งแต่วนัท่ี  

๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัาง Mrs. Yumiko Yamamoto  เป็นลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ  

ตาํแหน่งผูส้อน สังกดัคณะศิลปศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  
 

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ือง  เสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาดา้นวิชาการ    
 

   ๓.๑  เร่ือง   การรับตรงโดยใช้ TU STAR   
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  ประธานแถลงวา่ ขอถอนระเบียบวาระการประชุมดงักล่าว 

จึงเสนอท่ีประชุมทราบ  

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมรับทราบ   
  

  ๓.๒  เร่ือง   การปรับรอบเวลาการส่งผลสอบ  

  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการแถลงวา่ ตามท่ี ไดมี้การพิจารณาเร่ืองการปรับรอบเวลาการส่งผลสอบ  ใน

การประชุม ก.บ.ม. คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ วนัท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ฝ่ายวชิาการขอเสนอรอบการส่งผลสอบเป็น ๓ รอบ 

ตามจาํนวนนกัศึกษา โดยนบัจากวนัสอบไล่ของแต่ละวชิา โดยเสนอเป็น ๒ รูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบ ๑  

รอบ ๑  :   จาํนวนนศ.  ≤ ๕๐    ส่งผลสอบภายใน ๑๕ วนั   

รอบ ๒  :   จาํนวนนศ.  ๕๑ – ๒๐๐  ส่งผลสอบภายใน ๓๐ วนั   

รอบ ๓  :   จาํนวนนศ.  > ๒๐๐    ส่งผลสอบภายใน ๖๐ วนั   

รูปแบบ ๒  

รอบ ๑  :   จาํนวนนศ.  ≤ ๓๐    ส่งผลสอบภายใน ๑๕ วนั   

รอบ ๒  :   จาํนวนนศ.  ๓๑ – ๒๐๐  ส่งผลสอบภายใน ๓๐ วนั   

รอบ ๓  :   จาํนวนนศ.  > ๒๐๐    ส่งผลสอบภายใน ๖๐ วนั   

การกาํหนดส่งผลสอบ ๓ รอบ ดงักล่าว จะมีจาํนวน sec/group ของวชิาปริญญาตรี (ปีการศึกษา  

๒๕๕๗)  ท่ีส่งผลสอบในแต่ละรอบ ดงัน้ี   

รูปแบบ ๑  

กลุ่ม
ท่ี 

จาํนวน
นกัศึกษา 

จาํนวนวชิาท่ีส่งผลสอบในแต่ละรอบ 
รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ รวม 

๑ ≤  ๕๐ คน ๕,๑๑๔   ๕,๑๑๔ 
๒ ๕๑ – ๒๐๐ คน ๑,๕๕๒  ๑,๕๕๒ 
๓ > ๒๐๐ คน ๑๔๗ ๑๔๗ 

 รวม ๕,๑๑๔ 
(๗๕.๐%) 

๑,๕๕๒ 
(๒๒.๘%) 

๑๔๗ 
(๒.๒%) 

๖,๘๑๓ (๑๐๐%) 

รูปแบบ ๒  

กลุ่ม
ท่ี 

จาํนวน
นกัศึกษา 

จาํนวนวชิาท่ีส่งผลสอบในแต่ละรอบ 
รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ รวม 

๑ ≤  ๓๐ คน ๓,๕๒๖   ๓,๕๒๖ 
๒ ๓๑ – ๒๐๐ คน ๓,๑๔๐  ๓,๑๔๐ 
๓ > ๒๐๐ คน ๑๔๗ ๑๔๗ 

 รวม ๓,๕๒๖ 
(๕๑.๗%) 

๓,๑๔๐  

(๔๖.๑%) 

๑๔๗ 
(๒.๒%) 

๖,๘๑๓ (๑๐๐%) 
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กาํหนดวนัส่งผลสอบในแต่ละรอบ ของภาค ๑/๒๕๕๙   

กิจกรรม ธ.ค. ๕๙ ม.ค.๖๐ ก.พ.๖๐ 
• สอบปลายภาค ๑/๕๙ ๖-๒๘   
• เปิดภาค ๒/๕๙  ๒๓  
• จดทะเบียนล่าชา้/เพิ่มถอนรายวชิา               ๓๐-๓๑ , ๑-๓ 
• ส่งผลสอบรอบ ๑    วชิาสุดทา้ยส่ง

ภายใน 
 ๑๒  

• ส่งผลสอบรอบ ๒    วชิาสุดทา้ยส่ง
ภายใน 

 ๒๘  

• ส่งผลสอบรอบ ๓    วชิาสุดทา้ยส่ง
ภายใน 

  ๒๘ 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 

๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าววา่ ในเบ้ืองตน้เห็นดว้ยกบัมหาวทิยาลยัท่ีจะลดระยะเวลาการส่งผลสอบ 

เพราะจะกระทบกบันกัศึกษาโดยตรงท่ีจะไดท้ราบผลการสอบโดยเร็ว แต่ในการพิจารณาวา่จะทาํอยา่งไร ใหก้ารส่งผล

สอบมีผลในส่วนของอาจารยท่ี์ทาํงานอยูไ่ม่มีความกงัวลในเร่ืองน้ี ซ่ึงวชิาสอบปลายภาคโดยเฉพาะวชิาบงัคบัท่ีมีนกัศึกษา

ลงทะเบียนเรียนจาํนวนมากถึง ๔๐๐-๕๐๐ คน ทาํใหส่้งผลใหอ้าจารยมี์ภาระในการตรวจขอ้สอบอตันยัจาํนวน ๕ ขอ้ใน

การสอบปลายภาคค่อนขา้งมาก และนอกเหนือจากการตรวจขอ้สอบแลว้ยงัมีปัญหาเร่ืองการกาํหนดวนัสอบท่ีไม่สามารถ 

กาํหนดใหห่้างกนัได ้การกาํหนดวนัสอบท่ีติดกนัทาํใหร้ะยะเวลาการคิดคะแนนตามรายวชิาเป็นเร่ืองท่ีลาํบาก เพราะตอ้ง 

ใชเ้วลาตรวจขอ้สอบเพิ่มมากข้ึน แต่คณะอ่ืนอาจจะไม่มีปัญหาเหล่าน้ีมาก เพราะมีการสอบเก็บคะแนนกลางภาค แต่คณะ

นิติศาสตร์ไม่มีการสอบกลางภาคภาระจึงอยูใ่นการสอบปลายภาคทั้งหมด  

  ๒. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองกล่าววา่ ในกรณีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการผงัเมืองเม่ือสอบเสร็จจะมีการประชุมระดบัคณะก่อนส่งเกรดเพื่อพิจารณาร่วมกนัทั้งคณะก่อน การกาํหนดใหส่้ง

ภายใน ๑๕ วนัหลงัสอบไล่เสร็จจะทาํใหก้ระบวนการน้ีเป็นไปไม่ไดส้าํหรับคณะ เพราะบางวชิายงัสอบไม่เสร็จและจะ

ทาํใหป้ระชุมคณะไม่ได ้ในกรณีน้ีหากจะกาํหนดเวลาขั้นตํ่าขอใหก้าํหนดหลงัจากท่ีสอบวชิาสุดทา้ยไปแลว้ เพื่อให้คณะ

ไดป้ระชุมพิจารณาเกรดร่วมกนัก่อน เพราะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองจะส่งเกรดพร้อมกนัเกือบทุกวชิา 

จะมีไม่ก่ีวชิาท่ีส่งในภายหลงั จึงขอใหพ้ิจารณาในประเด็นน้ีดว้ย  

  ๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าววา่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นวชิาปฏิบติั ในการสอบ

ปลายภาค ซ่ึงจะส่งผลงานก่อนและการตรวจงานปฏิบติัตอ้งใชเ้วลานานมากในการตรวจ เช่น นกัศึกษาหน่ึงคนตอ้งใช้

เวลาการตรวจประมาณ ๔๕ นาที ในวชิาการละคร แมน้กัศึกษาจะมีจาํนวนนอ้ยกวา่ ๓๐ คน แต่ก็ตอ้งใชเ้วลาในการตรวจ

มาก และเม่ือตรวจเสร็จแลว้นกัศึกษายงัตอ้งไปทาํภาคนิพนธ์ จึงทาํใหเ้หลือเวลาตรวจขอ้สอบนอ้ยและอาจจะมีเวลาไม่

เพียงพอท่ีจะส่งใหท้นัตามกาํหนด คณะศิลปกรรมศาสตร์ตอ้งการขอเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือนนบัจากวนัท่ีประกาศสอบ 
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ปลายภาคของมหาวทิยาลยั มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาในการตรวจขอ้สอบ 

  ๔. คณบดีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยากล่าววา่  นอกเหนือจากจาํนวนนกัศึกษาแลว้ส่ิงท่ีตอ้งนาํมา

พิจารณาร่วมคือ วธีิการเรียนการสอนรวมถึงวธีิการประเมินผล นอกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์

และส่ือสารมวลชนท่ีจะตอ้งมีการส่งโครงการ ในส่วนของคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเองก็มีวชิาท่ีเนน้การศึกษา

ภาคสนามและวชิาท่ีตอ้งทาํวิจยั และตอ้งทาํรายงานปลายภาค ซ่ึงไม่ใช่การสอบในเชิงปรนยัในห้องเรียน ในการประชุม 

ก.บ.ม. คร้ังท่ีผา่นมามีขอ้ตกลงในหลกัการเบ้ืองตน้วา่ กรณีท่ีมีการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีแตกต่างออกไปจะ

อยูใ่นรอบท่ี ๓ เห็นควรระบุไวเ้ป็นหมายเหตุเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั  

       รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ หลกัการท่ีตกลงกนัคือ วชิาท่ีมีลกัษณะพิเศษจะไม่อยูภ่ายใต้

ขอ้กาํหนดน้ี แต่เป็นขอ้ยกเวน้ท่ีมีความชดัเจน และไม่สามารถท่ีจะใหอ้าจารยแ์ต่ละคนกาํหนดเองไดว้า่ วชิาตวัเองเป็น

ลกัษณะพิเศษหรือไม่ คณะคงตอ้งออกประกาศและกาํหนดวา่จะมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร ส่วนหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดออกมา 

โดยใชจ้าํนวนของนกัศึกษาอยูบ่นพื้นฐานวา่ แต่ละคณะใชเ้วลาในการสอบปลายภาคไม่เกิน ๓ ชัว่โมง เม่ือไม่เกิน ๓ 

ชัว่โมง แต่ละวชิาจะออกขอ้สอบมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูบ่นพื้นฐานวา่ นกัศึกษาตอ้งใชเ้วลา ๓ ชัว่โมง ประเด็นของคณะ

นิติศาสตร์จะมีมาตรฐานท่ีชดัเจนคือ ออกขอ้สอบ ๕ ขอ้สาํหรับเวลา ๓ ชัว่โมง แต่คณะอ่ืน ๆ อาจจะมีขอ้สอบขอ้เดียวแต่

ตอ้งทาํ ๓ ชัว่โมง การใชจ้าํนวนขอ้อาจจะเป็นลกัษณะพิเศษของคณะนิติศาสตร์ ซ่ึงตอ้งหารือกนัในประเด็นน้ี  

๕. ประธานกล่าววา่ ในการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาไดเ้สนอวา่ รอบ ๑ จาํนวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ ๕๐ คน 

ตอ้งส่งผลสอบภายใน ๑๕ วนั  รอบ ๒  จาํนวนนกัศึกษา  ๕๑ – ๒๐๐  คน ส่งผลสอบภายใน ๓๐ วนั  รอบ ๓  จาํนวน

นกัศึกษามากกวา่ ๒๐๐ คน ส่งผลสอบภายใน ๖๐ วนั ซ่ึงในคร้ังท่ีแลว้ไดห้ารือกนัวา่ จะกาํหนดจาํนวนนกัศึกษาท่ี ๒๐๐  

คน โดยใหส่้งผลสอบภายใน ๓๐ วนั โดยไม่มีการกาํหนดจาํนวนนกัศึกษา ๕๐ คน ในคร้ังน้ีขอใหก้าํหนดจาํนวน 

นกัศึกษา ๓๐ คน โดยใหส่้งผลสอบภายใน ๑๕ วนั โดยยงัยดึหลกัการเดิมไวคื้อ นกัศึกษาจาํนวน ๒๐๐ คน ใหส่้งผล

สอบภายใน ๓๐ วนั  

  ๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองกล่าววา่ เน่ืองจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การผงัเมืองตอ้งมีการประชุมรวมทุกวชิาก่อนท่ีจะส่งเกรดออกพร้อมกนั ปกติจะมีการจดัสอบสองสัปดาห์เม่ือสอบวิชา

แรกแลว้นบัไปอีก ๑๕ วนั  

       ประธานกล่าววา่ อาจารยผ์ูส้อนตอ้งตรวจขอ้สอบเสร็จภายใน ๑๕ วนั ส่วนคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการผงัเมืองจะใชเ้วลาประชุมเท่าใดใหห้ารือกนัอีกคร้ังหน่ึง แต่ตอ้งส่งผลสอบใหค้ณะภายใน ๑๕ วนั  

  ๗. คณบดีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยากล่าววา่ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการใหห้ลกัการวา่ กรณีท่ี

เป็นขอ้ยกเวน้ใหค้ณะไปจดัทาํประกาศ ในกรณีน้ีจะประสานงานกบัสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาอยา่งไร  

       ประธานกล่าววา่ ในกรณีขอหารือในหลกัการก่อน ส่วนขอ้ยกเวน้ทั้งหมดจะพิจารณาเป็นประเด็น

ต่อไป ในประเด็นแรกขอสรุปวา่ วชิาท่ีมีนกัศึกษาไม่เกิน ๓๐ คน อาจารยต์อ้งส่งผลสอบใหค้ณะภายใน ๑๕ วนั ส่วน

กระบวนการท่ีคณะจะตอ้งประชุมก่อนส่งเกรดใหห้ารือกนัอีกคร้ังหน่ึงวา่จะใชเ้วลาเท่าใด ส่วนวชิาท่ีมีนกัศึกษาตั้งแต่ 

๓๐ – ๒๐๐ คน ใหส่้งผลสอบภายใน ๓๐ วนั วชิาท่ีมีนกัศึกษามากกวา่ ๒๐๐ คน ใหส่้งผลสอบภายใน ๖๐ วนั 
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ส่วนประเด็นท่ีคณะตอ้งมีการประชุมก่อนส่งเกรดตอ้งใชเ้วลาเท่าใด  

       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองกล่าววา่ หลงัจากส่งผลสอบวชิาสุดทา้ยแลว้จะใช้

เวลาในการประชุมผลสอบของทุกวชิาในคณะอีกประมาณ ๗ วนั   

  ๘. คณบดีวทิยาลยันวตักรรมกล่าววา่ ตามท่ีประธานไดส้รุปไปแลว้ทาํใหผ้ลงานท่ีนกัศึกษาจะส่งตอ้ง

ส่งก่อนสอบปลายภาคทั้งหมด อาจมีผลกระทบเร่ืองใหน้กัศึกษาทาํผลงานดว้ย 

   ๙. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าววา่ หากจะส่งเกรดตอ้งนบัรวมทั้งหมด ไม่วา่จะมีกิจกรรม หรือ

ผลงานอ่ืน ๆ  

  ๑๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองกล่าววา่ ในกรณีน้ีของคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการผงัเมืองท่ีเสนอ ๗ วนั คือ ตอ้งรอหลงัจากท่ีสอบทุกวชิาเสร็จแลว้จึงจะมาประชุมรวมกนั หากกาํหนด

เป็น ๗ วนัของแต่ละวชิาเม่ือสอบเสร็จแลว้คงไม่สามารถทาํได ้

         ประธานกล่าววา่ ขอ้กาํหนดของแต่ละคณะไม่เหมือนกนั แต่การประชุมรวมกนัทุกวชิาของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองมีเหตุผลใด  

         คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองกล่าววา่ เน่ืองจากมีการตดัรวมหลาย Section 

เพราะวชิาท่ีเป็นภาคปฏิบติัจะมีคณาจารยผ์ูส้อนหลายกลุ่มมาก จึงตอ้งร่วมกนัพิจารณาภาพรวม  

         ประธานกล่าววา่ ในกรณีน้ีเห็นวา่ ควรนบัหลงัจากสอบเสร็จวชิานั้น ๆ เช่น วชิา A มี ๕ Section ควร

จะพจิารณาเฉพาะวชิา A ไม่ควรนาํไปพิจารณารวมกบัวชิา B  

         คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมืองกล่าววา่ หากเป็นเช่นนั้นกระบวนการของคณะ 

เสนอขอใชเ้วลา ๑๕ วนั  

         คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนกล่าววา่ การประชุมพิจารณาผลสอบเป็นหน่ึงใน

กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งมีอยูใ่นระบบประกนัคุณภาพ ซ่ึงตอ้งมีคณะกรรมการพิจารณาเกรดวา่มีความ

ผดิปกติหรือไม่  โดยอยูใ่น มคอ. ๗ ประเด็นน้ีเก่ียวขอ้งดว้ยหรือไม่ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิเป็นรายวชิา มคอ. ๗ จะทาํคร้ังเดียวทั้ง

หลกัสูตรซ่ึงแยกกนัโดยส้ินเชิง ไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาพร้อมกนั  

  ๑๑. คณบดีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยากล่าววา่ วธีิการประเมินผลท่ีแตกต่างออกไปจากการสอบ

ปรนยั เช่น การทาํรายงาน รวมถึงการส่งโครงการ ไม่สามารถอยูใ่นขอบเขตเวลาเดียวกนัได ้ เพราะการทาํรายงานปลาย

ภาคตอ้งครอบคลุมเน้ือหาในชั้นเรียนให้หมดก่อนเพื่อส่งนกัศึกษาลงไปปฏิบติัจากทฤษฏีในชั้นเรียน ซ่ึงอาจจะใชเ้วลา

อยา่งนอ้ย ๓๐ วนั ข้ึนอยูก่บัจาํนวนนกัศึกษา จึงขอเสนอวา่ ในกรณีท่ีมีการประเมินผลแตกต่างออกไปจากการสอบปรนยั 

ขอส่งผลสอบภายในเวลา ๓๐ วนั และ ๖๐ วนั ข้ึนอยูก่บัจาํนวนนกัศึกษาในชั้นเรียน  

          ประธานกล่าววา่ ในคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยามีวชิาประเภทน้ีก่ีเปอร์เซ็นต ์

          คณบดีคณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยากล่าววา่ มีหลายวชิาท่ีเนน้การศึกษาภาคสนาม โดยเฉพาะ

ในกลุ่มวชิาทฤษฎีท่ีเนน้วา่ นอกจากมีความรอบรู้ดา้นทฤษฏีแลว้ตอ้งมีความสามารถปรับใชท้ฤษฎีในการศึกษาและทาํ 
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ความเขา้ใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  

          ประธานกล่าววา่ คณะใดท่ีมีกรณีเช่นน้ีใหค้ณะเสนอมาท่ีมหาวทิยาลยัวา่มีก่ีวชิา และโดยปกติใช้

เวลาในการส่งผลสอบเท่าใด และใหร้องอธิการบดีฝ่ายวชิาการรับไปพิจารณาและนาํกลบัมาเสนอท่ีประชุมอีกคร้ังหน่ึง 

          รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ ในกรณีน้ีหารือกนับนพื้นฐานแนวปฏิบติัปกติ แต่วธีิการเรียนการ

สอนท่ีใชก้็ไม่ไดแ้ตกต่างจากมหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีมีโครงการ การทาํรายงาน การลงภาคสนาม แต่ส่งเกรดไดใ้น

ระยะเวลาท่ีสั้นกวา่มาก ในทางปฏิบติัมีความตั้งใจในเชิงคุณภาพแต่ยงัคาํนึงถึงขอ้จาํกดัจาํนวนมาก ควรเปล่ียนไปคาํนึงถึง

เป้าหมายวา่ ตอ้งการใหส่้งเกรดไดเ้ร็วเพื่อให้นกัศึกษาไม่มีปัญหาเร่ืองการเพิ่มถอนหน่วยกิต การหางาน หากมีเป้าหมาย

เดียวกนัจะจดัการภายในคณะใหมุ้่งไปสู่เป้าหมายไดด้ว้ยวธีิการใดบา้งใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

  ๑๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าววา่ ตอ้งการใหร้องอธิการบดีฝ่ายวชิาการสรุปขอ้มูลวา่ แต่ละคณะจะ

ดาํเนินการอยา่งไร เพราะเห็นตรงกนัในหลกัการวา่ ตอ้งการลดเวลาในการส่งผลสอบ เพียงแต่ละคณะมีกระบวนการส่งผล

สอบท่ีไม่เหมือนกนั  

          ประธานกล่าววา่ ขอรับประเด็นน้ีไปพิจารณา ในส่วนของคณะนิติศาสตร์เสนอวา่ ไม่นบัเวลา แต่ขอ

นบัจาํนวนขอ้และจาํนวนปริมาณงานของอาจารยแ์ต่ละคน จะใหร้องอธิการบดีฝ่ายวชิาการไปหารือกบัคณะนิติศาสตร์ใน

ประเด็นน้ีดว้ย  

  ๑๓. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีล่าววา่ หากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรัีบนโยบาย

ของมหาวทิยาลยัไปปฏิบติัและตอ้งใหอ้าจารยภ์ายในคณะปรับตวั แต่หากมีขอ้ยกเวน้ใหก้บัคณะอ่ืน ๆ ทาํใหก้ารปฏิบติัไม่

เหมือนกนัอาจจะเกิดปัญหาได ้ 

          ประธานกล่าววา่ ในกรณีน้ีหารือกนับนพื้นฐานขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนัวา่ แต่ละคณะมีก่ีวชิาท่ีไม่ตอ้ง 

สอบขอ้เขียน ไม่ใช่หารือบนพื้นฐานวา่ หากคณะมีการทาํรายงานตอ้งขอทาํรายงานดว้ยเพื่อยดืระยะเวลา ขอ้ยกเวน้ก็ตอ้ง

มีจาํกดั สาํหรับเร่ืองการส่งผลสอบขอสรุปวา่ วชิาท่ีมีนกัศึกษาตํ่ากวา่ ๓๐ คน ใหส่้งผลสอบภายใน ๑๕ วนั วชิาท่ีมี

นกัศึกษาตั้งแต่ ๓๐-๒๐๐ คน ใหส่้งผลสอบภายใน ๓๐ วนั วชิาท่ีมีนกัศึกษามากกวา่ ๒๐๐ คน ใหส่้งผลสอบภายใน ๔๕ 

วนั ซ่ึงจะไม่รวมเวลาอ่ืน นบัเฉพาะท่ีอาจารยผ์ูส้อนส่งผลสอบใหค้ณะ ส่วนขอ้ยกเวน้ขอใหค้ณบดีคณะต่าง ๆ เสนอเร่ือง

ไปยงัรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการภายในวนัจนัทร์ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ วา่ขอยกเวน้ในเร่ืองใดบา้ง และขอ้ยกเวน้ตอ้ง

ตั้งอยูบ่นพื้นฐานปัจจุบนั ประเด็นท่ีสอง ขอใหเ้ขียนขอ้มูลรายละเอียดวา่ จาํนวนวชิาท่ีมีการทาํรายงาน โครงงาน หรือ

การลงภาคสนาม เป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์องวชิาทั้งหมดของคณะ 

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดงัน้ี  

  ๑. เห็นชอบในหลกัการการเปล่ียนแปลงการกาํหนดระยะเวลาการส่งผลสอบ ดงัน้ี  

                        ๑.๑ วชิาท่ีมีนกัศึกษาตํ่ากวา่ ๓๐ คน ใหส่้งผลสอบภายใน ๑๕ วนั 

   ๑.๒ วชิาท่ีมีนกัศึกษา ๓๐-๒๐๐ คน ใหส่้งผลสอบภายใน ๓๐ วนั 

   ๑.๓ วชิาท่ีมีนกัศึกษามากกวา่ ๒๐๐ คน ใหส่้งผลสอบภายใน ๔๕ วนั  
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  ๒. สาํหรับขอ้ยกเวน้ใหค้ณบดีคณะต่าง ๆ จดัทาํรายละเอียดเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการภายในวนัท่ี  

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙   

  ๓.๓  เร่ือง   ร่างข้อเสนอระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (TUQA)   

  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการแถลงวา่ เดิมมหาวทิยาลยัเห็นวา่ ระบบประกนัคุณภาพของ สกอ. มีตวัช้ีวดั

จาํนวนมาก เป็นการสร้างภาระดา้นเอกสาร ดา้นงบประมาณ จากการเขา้ตรวจของกรรมการ ทางคณะกรรมการพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุ คณบดี และผูแ้ทนในแต่ละสาย

งาน ไดเ้ขา้มาร่วมกนัคิด โดยมีหลกัการคือ ใหพ้ิจารณาผลลพัธ์ (Outcome) เป็นหลกั สุดทา้ยระบบการศึกษามีคุณภาพ

หรือไม่จะตอ้งพิจารณาจากผลลพัธ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย คน และงาน หลกัการท่ีสอง ตอ้งทาํใหร้ะบบเหล่าน้ีไม่สร้างภาระ

ดา้นเอกสาร งบประมาณ และดา้นอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นระบบท่ีเม่ือประเมินระดบัหลกัสูตรแลว้ ตวัช้ีวดัระดบัหลกัสูตรสามารถ

ปรับเป็นตวัช้ีวดัในระดบัคณะได ้และเม่ือคณะส่งมามหาวิทยาลยัก็นาํมาปรับใชใ้นระดบัมหาวทิยาลยัได ้ประเด็นท่ีสาม 

นอกจากพิจารณาผลลพัธ์แลว้ใหไ้ปพิจารณาตวัช้ีวดัท่ีเรียกวา่ กลไกกาํกบัและตวัขบัเคล่ือน กลไกขบัเคล่ือน คือ หากมี

ปัจจยัเหล่าน้ีโอกาสท่ีผลลพัธ์จะออกมาสู่ความเป็นเลิศก็จะเป็นไปได ้ส่วนกลไกกาํกบัจะคอยดูแลใหอ้ยูใ่นแนวทางท่ี

กาํหนด ขอ้มูลในการประเมินระบบคุณภาพจะมาจาก ๓ ส่วน คือ ขอ้มูลท่ีเก็บเป็นตวัเลขจากคณะ ขอ้มูลท่ีเป็นความเห็น

จากบุคคลภายนอก และส่วนท่ีสามคือ ใหผู้ท้รงคุณวฒิุทาํการประเมิน เม่ือนาํขอ้มูลทั้งสามส่วนมาทาํการประเมินจะทาํ

ใหท้ราบวา่ หลกัสูตรมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ประธานกล่าววา่ สาํหรับระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั (TUQA) หากจะใชต้อ้งเสนอ 

เร่ืองไปท่ี สกอ. จึงจะใชไ้ด ้และหากจะใชต้อ้งเร่ิมใชเ้ดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป ขอใหค้ณบดีไปพิจารณา

รายละเอียดในเร่ืองน้ีเพื่อนาํมาอภิปรายในการประชุมคร้ังต่อไป   

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบและใหค้ณบดีทุกคณะกลบัไปพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และ

ใหฝ่้ายวชิาการนาํเสนอท่ีประชุมอีกคร้ังหน่ึง  

  ๓.๔  เร่ือง   รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสตูรเบ้ืองต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการแถลงวา่ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาํหนดใหปี้

การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นปีแรกท่ีประเมินคุณภาพระดบัหลกัสูตร ดว้ยตวับ่งช้ีใน ๖ องคป์ระกอบ หลกัสูตรท่ีผา่นเกณฑ์

องคป์ระกอบท่ี ๑ การกาํกบัมาตรฐาน (มี ๑๑ ตวับ่งช้ี) จึงจะประเมินในองค์ประกอบท่ี ๒ – ๖ ต่อไป ซ่ึงปรากฏว่า  

ผลการประเมินจริงในปี ๒๕๕๗ รวม ๒๔๘ หลักสูตร มี ๓๗ หลกัสูตร (๑๕%) ใน ๑๒ คณะ ไม่ผา่นเกณฑ์

องคป์ระกอบท่ี ๑  

  ผลการประเมินตนเองเบ้ืองตน้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มี ๒๖๔ หลกัสูตร จากการประเมินตนเองเบ้ืองตน้ในองคป์ระกอบท่ี ๑ เม่ือส้ิน 
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พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปรากฏวา่ มี ๗ หลกัสูตร (๓%) ใน ๕ คณะ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์โดยมี ๕ ตวับ่งช้ีท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์ดงัน้ี 

      - ตวับ่งช้ีท่ี ๖ คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (๓ หลกัสูตร) 

      - ตวับ่งช้ีท่ี ๗ คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ (๓ หลกัสูตร) 

      - ตวับ่งช้ีท่ี ๔ คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน (๒ หลกัสูตร) 

      - ตวับ่งช้ีท่ี ๕ คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

(๑ หลกัสูตร) 

      - ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวจิยั

อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ (๑ หลกัสูตร) 

  ๒. ใน ๗ หลกัสูตร ท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์แยกเป็น  

       - ๑ หลกัสูตรใหม่  คือ คณะสหเวชศาสตร์ 

       - ๒ หลกัสูตรท่ีซํ้ ากบัปี ๒๕๕๗  คือ คณะนิติศาสตร์  

       - ๔ หลกัสูตรท่ีผา่นเกณฑ์เม่ือปีท่ีแลว้  คือ คณะนิติศาสตร์ ๑ หลกัสูตร วทิยาลยัสหวทิยาการ ๑ 

หลกัสูตร คณะทนัตแพทยศาสตร์ ๑ หลกัสูตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง  ๑ หลกัสูตร  

  อน่ึง ใน ๗ หลกัสูตร มีแนวโนม้วา่ในขั้นประเมินจริงจะผา่นได ้๓ หลกัสูตร ของคณะนิติศาสตร์ ท่ี

เหลือ ๔ หลกัสูตร มีแนวโนม้วา่จะไม่ผา่นเน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในการแกไ้ข คือ วทิยาลยัสหวทิยาการ ๑ หลกัสูตร คณะทนัต

แพทยศาสตร์ ๑ หลกัสูตร คณะสหเวชศาสตร์ ๑ หลกัสูตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง ๑ หลกัสูตร  

  สาเหตุท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์

  เน่ืองจากคณะ/หลกัสูตร ยงัมีขอ้จาํกดับางประการ กล่าวคือ   

  ๑. การทาํผลงานทางวชิาการ/งานวจิยัของอาจารย ์เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ/พฒันา  

อาจารยจึ์งไม่มีผลงานวจิยัในรอบ ๕ ปี  

  ๒. บางหลกัสูตรเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น/วชิาชีพ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก/ผูเ้ช่ียวชาญ จึงไม่มี

ผลงานวจิยั ซ่ึงในประเด็นน้ี เกณฑข์อง สกอ. ท่ีกาํหนดให้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก/ผูเ้ช่ียวชาญ ตอ้งมีผลงานวจิยันั้นมีความ

เขม้งวดเกินไป  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 

๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าววา่ ในส่วนของคณะสหเวชศาสตร์คือ หลกัสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมี 

อาจารยผ์ูส้อนจาํนวน ๕๗ คน  ซ่ึงทางฝ่ายวชิาการแจง้วา่ มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์๑๗ คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู ้

พิพากษาและตาํรวจท่ีทาํงานในกองพิสูจน์หลกัฐานและสาํนกังานนิติวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้และเคร่ืองมือในการ

สอน การท่ีตอ้งใหบุ้คคลเหล่าน้ีมาสอนเน่ืองจากมีเคร่ืองมือและมีกรณีศึกษาท่ีใชใ้นการสอน หากไม่ใหบุ้คคลเหล่าน้ีสอน

ในการเรียนวชิาดงักล่าวอาจจะไม่ไดรั้บความร่วมมือมากนกั ในกรณีน้ีจะมีวธีิแกไ้ขอยา่งไร เพราะจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช ้
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บุคคลเหล่าน้ีสอนนกัศึกษา 

  ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ กรณีน้ีมหาวทิยาลยัไม่เห็นดว้ยกบัเกณฑข์อง สกอ. ท่ีจะจาํกดัวา่ 

ผูส้อนตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาเอกและมีผลงานวจิยัในรอบ ๕ ปี เพราะหลายเร่ืองตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้น

จริง ๆ และทาํใหห้ลกัสูตรมีความน่าสนใจในแนวทางการปฏิบติั มหาวทิยาลยักาํลงัพฒันาระบบคุณภาพของตวัเอง หาก

เห็นชอบตรงกนัแลว้นาํเสนอสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัก็ตอ้งไปดาํเนินการกบั สกอ. เพื่อขอใชร้ะบบของ มธ. เอง ซ่ึง

จะไม่มีเร่ืองของกระบวนการมากนกั แต่จะเนน้ผลผลิตวา่ ไดผ้ลิตผลท่ีเป็นตวับุคคลและผลงานตามพนัธกิจท่ีกาํหนดไว้

หรือไม่ มีกลไกการขบัเคล่ือนและกาํกบัใหอ้ยูใ่นแนวทางเพียงพอหรือไม่ ขอ้เสนอของกรรมการ TUQA ท่ีมหาวทิยาลยั

แต่งตั้งไดพ้ฒันาและเสนอตวัช้ีวดัเพียง ๑๔ ตวัใน ๓ หมวดตวัช้ีวดั และบางตวัจะวดัเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ขอ้เสนอ 

TUQA ท่ีเสนอมาจะวดัในระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัมหาวทิยาลยั โดยการวดัผลคร้ังเดียวไม่ตอ้งทาํหลายคร้ัง  

       ประธานกล่าววา่ กรณีน้ีหากมีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของผูมี้ประสบการณ์ใหน้าํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อ

พิจารณา เพื่อใหเ้ห็นวา่มีการกาํกบัดูแลสภามหาวทิยาลยัยอมรับในเร่ืองน้ี และเพื่อใหมี้แนวทางชดัเจนวา่ บุคคลเหล่าน้ีมี

ประสบการณ์อยา่งไร และมีสัดส่วนเท่าใดจากอาจารยใ์นสาขา 

  ๓. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าววา่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ไดท้าํขอ้ตกลงเร่ืองการเทียบเคียง

ผูท้รงคุณวุฒิไว ้ ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีจะหาทางแกปั้ญหาน้ี เพราะหลายหลกัสูตรในประเทศไทยมีปัญหาน้ี โดยเฉพาะดา้น

ศิลปกรรมท่ีหาผูท่ี้จบปริญญาเอกไดย้ากมาก จึงเสนอวา่อาจจะใชช่้องทางน้ีโดยกาํหนดหลกัเกณฑเ์ทียบเคียงคุณวุฒิและ

ส่งให ้สกอ. รับรอง เม่ือรับรองแลว้จะสามารถส่งรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิในสาขาของตนเองได ้ 

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองระดบัหลกัสูตรเบ้ืองตน้ ปีการศึกษา  

๒๕๕๘ ตามท่ีเสนอ  

  ๓.๕  เร่ือง   การโอนย้ายหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสาธารณสขุโลก  

  (หลักสตูรนานาชาติ)  

  คณบดีวทิยาลยัโลกคดีศึกษาแถลงวา่ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวนัท่ี 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมติัใหโ้อนยา้ยหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสาธารณสุขโลก 

(หลกัสูตรนานาชาติ) จากวทิยาลยัโลกคดีศึกษาไปยงัคณะสาธารณสุขศาสตร์นั้น เพื่อความเหมาะสมในการบริหาร

จดัการ วทิยาลยัโลกคดีศึกษาจึงไดจ้ดัทาํรายละเอียดเพื่อขออนุมติัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนยา้ยหลกัสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรมหาบณัฑิตฯ ดงัน้ี 

  ๑. เร่ิมโอนยา้ยสังกดัหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตฯ ไปยงัคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ภาค

การศึกษา ๑/๒๕๕๙ เป็นตน้ไป  

  ๒. นกัศึกษาท่ีตกคา้งจาํนวน ๒๓ คน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการศึกษาบางรายวชิา ทาํการคน้ควา้อิสระ และทาํ

วทิยานิพนธ์ ยงัคงสังกดัวทิยาลยัโลกคดีศึกษาต่อไปจนสาํเร็จการศึกษา ทั้งน้ีการบริหารจดัการเรียนการสอนเป็นความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตฯ  
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  ๓. โอนยา้ยตาํแหน่งอาจารยแ์ละเจา้หนาท่ี ท่ีทาํหนา้ท่ีสอนและดูแลหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา 

บณัฑิต จากวทิยาลยัโลกคดีศึกษาไปสังกดัคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๕๙ ยกเวน้อาจารยท่ี์ดาํรงตาํแหน่ง

บริหารของวทิยาลยัโลกคดีศึกษา ใหโ้อนยา้ยตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป  

  ๔. ค่าใชจ่้ายสาํหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ ท่ีจดัใหก้บันกัศึกษาตกคา้ง และนกัศึกษารับ

ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จนถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ ใหเ้บิกจ่ายจากวทิยาลยัโลกคดีศึกษา หลงัจากนั้นใหเ้บิกจ่าย

จากหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

  ๕. ประมาณการรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงานประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของหลกัสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรมหาบณัฑิตฯ ใหไ้ปตั้งจ่ายท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ กรณีน้ีไดน้าํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่ขออนุมติัโอนยา้ยหลกัสูตร 

จากวทิยาลยัโลกคดีไปคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนเร่ืองอ่ืนสภามหาวทิยาลยัไดม้อบใหอ้ธิการบดีหารือกบัคณบดีและ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงพิจารณาแลว้เป็นการยา้ยอาจารย ์นกัศึกษาและงบประมาณ ในกรณีของงบประมาณไดมี้ขอ้สรุปอยา่งไร 

  คณบดีวทิยาลยัโลกคดีศึกษากล่าววา่ สาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดกบันกัศึกษาตกคา้งจะรับผดิชอบโดย

วทิยาลยัโลกคดีศึกษาจนถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ หลงัจากนั้นจะรับผดิชอบโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบการโอนยา้ยหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

การสาธารณสุขโลก (หลกัสูตรนานาชาติ) และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ๕ ประเด็น ตามท่ีเสนอ  
 

  ๓.๖  เร่ือง   นโยบายการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาแถลงวา่ เพื่อใหก้ารดาํเนินการรับบุคคลเขา้ศึกษาใน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอหารือแนว

ทางการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพื่อพิจารณาประเด็นการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะแจง้คณะ/สถาบนั

รับทราบนโยบายของมหาวทิยาลยั ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อถือปฏิบติัในการดาํเนินงานคดัเลือกของคณะ  

และการนาํขอ้มูลไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การรับนกัศึกษาต่อไป  โดยมีประเด็น ดงัน้ี  

๑. เป้าหมายรับ  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ไดมี้การกาํหนดนโยบายการรับ “โดยภาพรวม 

มหาวทิยาลยัควรจะมีจาํนวนรับตรงทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของยอดการรับรวมของมหาวทิยาลยั เพื่อใหเ้ป็น 

ไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพื่อสนบัสนุนการรับบุคคลเขา้ศึกษาผา่น 

ระบบคดัเลือกกลาง (Admissions) แต่ปัจจุบนัจาํนวนการรับตรงโครงการปกติและโครงการพิเศษมีแนวโนม้ 

ท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการเปิดหลกัสูตรใหม่ โครงการบริการสังคม (โครงการพิเศษ)  และคณะมีการเขา้ร่วมโครงการ 

รับตรงเพิ่มข้ึน  สาํหรับการรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละโครงการจาํนวนการรับจะเป็นไปตาม 
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สัดส่วนท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  

มหาวทิยาลยัยงัถือนโยบายตามแนวทางเดิมท่ีจะคงจาํนวนรับไวไ้ม่เกินปีท่ีผา่นมาและขอให ้

- คณะคงจาํนวนการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเท่าเดิม  

- คณะใดมีการเพิ่มช่องทางการรับนกัศึกษาโดยการเขา้ร่วมโครงการรับตรงเป็น 

ปีแรก จาํนวนการรับตรงกบัการรับผา่นระบบคดัเลือกกลาง (Admissions) ควรมีสัดส่วนไม่เกิน ๕๐ : ๕๐  

- กรณีคณะใดเพิ่มจาํนวนรับต่างไปจากเดิมขอใหค้ณะดาํเนินการเสนอขออนุมติั 

มหาวทิยาลยั โดยส่งเร่ืองใหฝ่้ายวางแผน และฝ่ายวชิาการ พิจารณาศกัยภาพและความพร้อมของคณะฯ  

ตามกระบวนการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด เพื่อขออนุมติัจากมหาวทิยาลยัต่อไป โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อน 

และเม่ือไดรั้บอนุมติัจึงจะระบุจาํนวนรับใหม่ในประกาศรับสมคัรได ้                                     . 

๒. การคดัเลือกในระบบคดัเลือกตรงของมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมีระบบการคดัเลือก 

บุคคลเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี  ท่ีมหาวทิยาลยัดาํเนินการคดัเลือกตรง  

            ๒.๑  การรับตรงของมหาวทิยาลยัรูปแบบ TU STAR :TU Standardized Test of 

Aptitude Requirement เป็นการปรับระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบั 

ปริญญาตรี โดยการสอบรับตรงท่ีใชข้อ้สอบกลางบางวชิาร่วมกนั และนาํมาใชส้าํหรับการรับเขา้ศึกษาปี 

การศึกษา ๒๕๖๐ เป็นปีแรก จดัทดสอบโดยศูนยท์ดสอบทกัษะดา้นการจดัการแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

คณะสามารถเลือกรูปแบบการนาํคะแนน TU STAR ไปใชไ้ดห้ลายรูปแบบ เช่น  

   รูปแบบท่ี ๑ ใชค้ดัเลือกผูมี้สิทธิสอบสัมภาษณ์ 

   รูปแบบท่ี ๒ ใชค้ดัเลือกผูมี้สิทธิสอบวชิาเฉพาะท่ีคณะดาํเนินการจดัสอบเอง 

และใชค้ะแนน TU STAR ร่วมกบัผลคะแนนสอบวชิาเฉพาะท่ีคณะดาํเนินการจดัสอบเอง เพื่อคดัเลือกผูมี้สิทธิ 

สอบสัมภาษณ์ 

   รูปแบบท่ี ๓  ใชค้ะแนน TU STAR ร่วมกบัผลคะแนนจากการสอบซ่ึงจดัโดยหน่วยงานอ่ืน

ท่ีคณะกาํหนด เพื่อคดัเลือกผูมี้สิทธิสอบสัมภาษณ์ 

   ทั้งน้ี  คณะ/โครงการใด มีการนาํคะแนน TU STAR มาใชใ้นการคดัเลือก 

มหาวทิยาลยัจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมคัรคดัเลือกอีกในการยืน่สมคัรคดัเลือกฯในโครงการรับตรง  

หรือ โครงการท่ีคณะดาํเนินการคดัเลือกเอง เพือ่เป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของนกัเรียน  

     ๒.๒ หากคณะใดยงัคงมีการนาํผลคะแนนความถนดัทัว่ไป (GAT) และ/หรือความถนดั 

ทางวชิาชีพหรือวชิาการ (PAT)   หรือ ใชข้อ้สอบร่วมกนัในรายวชิาสามญั ๙ วชิา  ประกอบดว้ย  ภาษาไทย  

สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ เคมี  ชีววทิยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ๑ คณิตศาสตร์ ๒  และวทิยาศาสตร์ทัว่ไป   

ขอ้สอบกลางของ สทศ. มาใชใ้นการคดัเลือก   ขอใหค้ณะดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนไดท้ราบทัว่กนั 

ก่อนการรับสมคัรการทดสอบ ซ่ึง สทศ. ไดก้าํหนดรับสมคัร GAT PAT คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

และ ๙ วชิาสามญัในเดือนตุลาคม น้ี 
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     ๒.๓ การจดัสอบคดัเลือกโครงการรับตรง กรณีคณะใดท่ียงัไม่เขา้ร่วมระบบ TU STAR 

และคณะยงัคงประสงคจ์ะใหมี้การสอบขอ้เขียน เพื่อมาใชใ้นการคดัเลือก  มหาวทิยาลยัขอใหจ้ดัสอบในเดือน 

มกราคม ยงัคงเป็นไปตามมติ กบม.คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวนัท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 

๓. กรอบเวลาในการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัตามโครงการต่าง ๆ  

     ๓.๑ การคดัเลือกโครงการรับตรง เปิดรับสมคัรช่วงเดือนพฤศจิกายน และในการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  

ร่างปฏิทินการดาํเนินงานโครงการรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และฝ่ายวชิาการจะเชิญคณะท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหารือ 

รายละเอียดในการดาํเนินการตามมติ ก.บ.ม.ต่อไป                               

     ๓.๒ การคดัเลือกของแต่ละคณะ/โครงการท่ีเขา้ร่วม Clearinghouse หรือ มีการกาํหนด 

เง่ือนไขการตดัสิทธิการคดัเลือกกลาง (Admissions) ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในตน้เดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดย 

- การเขา้ร่วมในระบบ Clearinghouse  มหาวทิยาลยัจะตอ้งแจง้รายช่ือผูผ้า่น 

การคดัเลือกฯ ไปยงั สอท. ภายในวนัท่ี  ๒๑  เมษายน ๒๕๖๐ 

- การส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธิเขา้ศึกษาไปตดัสิทธิ Admissions สาํหรับคณะ/โครงการ 

ท่ีมีเง่ือนไขดงักล่าว ขอใหแ้จง้รายช่ือไปยงัสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาภายในวนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อจะได ้

รวบรวมขอ้มลูส่งสอท.ภายในวนัท่ี ๒๑  เมษายน ๒๕๖๐   

       - ปฏิทินการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาระบบคดัเลือกกลาง   

Admissions ปีการศึกษา ๒๕๖๐   

      ๓.๓ การคดัเลือกโครงการต่าง ๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดเง่ือนไขตามขอ้ ๓.๒ ขอใหด้าํเนินการ 

คดัเลือกใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  เพื่อใหก้ารบริหารจดังานเก่ียวกบัการเตรียมงานรับนกัศึกษา 

ใหม่ไดท้นั  โดยเฉพาะการทดสอบสมรรถนะ (TCTC) และเพื่อใหผู้มี้สิทธิเขา้ศึกษาสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม 

ต่าง ๆ ตามปฏิทินกิจกรรมนกัศึกษาใหม่ของมหาวทิยาลยั ขอใหค้ณะกาํหนดปฏิทินการคดัเลือกใหส้อดคลอ้งดว้ย 

 เง่ือนไขการสมคัร  การรับนกัศึกษาโครงการรับตรงปกติ และโครงการขยายโอกาสทาง 

การศึกษาทุกโครงการใหส้มคัรไดเ้พียง ๑ โครงการเท่านั้น  ถึงแมจ้ะมิไดมี้การเปิดรับสมคัรในช่วงเวลาเดียวกนั 

ก็ตาม ทั้งน้ีเง่ือนไขดงักล่าวน้ีไม่ไดห้มายรวมถึงโครงการบริการสังคม (โครงการพิเศษ) ท่ีคณะดาํเนินการ 

คดัเลือกเอง และโครงการนกัศึกษาผูพ้ิการ)   

  ๕. การยนืยนัสิทธิเขา้ศึกษา  

          ๕.๑ การรับตรงผา่นเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) เป็นการดาํเนินการภายใตค้วามร่วมมือ 

ของมหาวทิยาลยักบัสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในการท่ีจะใหน้กัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกในระบบรับตรง 

ของแต่ละมหาวทิยาลยัเขา้ระบบเคลียริงเฮาส์เพื่อทาํการยืนยนัสิทธิเพื่อเขา้ศึกษาร่วมกนัทางเวบ็ไซต ์www.cuas.or.th 

ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และผูท่ี้ยนืยนัสิทธิเขา้ศึกษาในระบบ Clearinghouse จะถูกตดัสิทธิการคดัเลือก

กลาง (Admissions) ดว้ย โดยระบบน้ียงัคงใหค้วามสาํคญัต่อแนวคิดการใหน้กัเรียนตอ้งเรียนอยูใ่นระบบโรงเรียน 
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          โครงการท่ีมีการเขา้ร่วมระบบเคลียริงเฮาส์ มหาวทิยาลยัยงัคงนโยบายใหด้าํเนินการ 

เหมือนเดิม  กรณี คณะใดจะขอยนืยนัสิทธิเขา้ศึกษาโดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหนา้ เพื่อเป็น 

การใหผู้ผ้า่นการคดัเลือกรักษาสิทธิการเขา้ศึกษานั้น ขอใหเ้สนอเร่ืองมายงัมหาวทิยาลยัเพื่อฝ่ายวชิาการพิจารณา 

เป็นกรณี ๆ ไปและมีผลเฉพาะปีการศึกษานั้น ๆ เท่านั้น   ทั้งน้ี ตอ้งดาํเนินการก่อนการประกาศรับสมคัร 

           ๕.๒  การยนืยนัสิทธิของโครงการพิเศษ (โครงการบริการสังคม) ท่ีมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาล่วงหนา้/ท่ีไม่มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหนา้ และการจะส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธิเขา้ศึกษา 

เพื่อให ้สอท. ตดัสิทธิการคดัเลือกระบบกลาง (Admissions)  ใหเ้ป็นดุลพินิจของแต่ละโครงการ    

          ๕.๓  คณะ/โครงการใดมีการกาํหนดเง่ือนไขการส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธิเขา้ศึกษาใหส้มาคม 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตดัสิทธิการคดัเลือกระบบคดัเลือกกลาง (Admissions)   ขอใหค้ณะและ 

โครงการ ถือปฏิบติัตามนโยบายของมหาวทิยาลยัโดยเคร่งครัด ดงัน้ี 

๕.๓.๑ การขอสละสิทธิการเขา้ศึกษาภายหลงัจากพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยั/ 

โครงการกาํหนดไว ้“ใหถื้อวา่การยนืยนัสิทธิเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มีผลและมหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์จะไม่รับทราบหรืออนุมติัใหส้ละสิทธิใด ๆ อีก หากเกิดความเสียหายอยา่งใด ๆ ข้ึนยอ่มเป็น 

ความรับผดิชอบของผูส้มคัรเอง”   

๕.๓.๒ มหาวทิยาลยัจะยงัแจง้รายช่ือผูย้นืยนัสิทธิเขา้ศึกษาใหส้มาคมท่ีประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (สอท.)  เพื่อตดัสิทธิในการเขา้รับการคดัเลือกในระบบคดัเลือกกลาง (Admissions)  ดงันั้น  

ผูท่ี้ยนืยนัสิทธิเขา้ศึกษากบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์แลว้จะไม่ไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกในระบบคดัเลือกกลาง  

(Admissions) อีก   

๕.๓.๓ มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาดาํเนินการยกเลิกรายช่ือผูย้นืยนัสิทธิ 

ดงักล่าว     

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ประธานกล่าววา่ นโยบายของ มธ. สนบัสนุนใหทุ้กคณะลดจาํนวนการรับนกัศึกษาปริญญาตรีลง  

ขณะน้ี มธ. มีนกัศึกษาประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ซ่ึงถือวา่มีจาํนวนมากเกินไปในดา้นการบริหาร หากคณะใดตอ้งการลด

จาํนวนรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสามารถแจง้มหาวทิยาลยัได ้ 

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบนโยบายการรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ตามท่ีเสนอ  
  

  ๓.๗  เร่ือง   การประกาศผลสอบไล่ประจาํภาคการศึกษา  

   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาแถลงวา่ ตามท่ีสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษา ประกาศผลสอบไล่ 

ของนกัศึกษาประจาํภาคการศึกษา จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการประกาศผลสอบไล่ โดยมีกระบวนการทาํงาน  
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ดงัน้ี 

รูปแบบเดิม 

การประกาศผลการสอบไล่ของนกัศึกษา เม่ือส้ินสุดการสอบปลายภาค ผูส้อนไดว้ดัผลการศึกษา พร้อม 

ส่งผลการสอบไล่ในแต่ละรายวชิาผา่นระบบออนไลน์  และจดัพิมพ ์/ลงนามผลสอบไล่ท่ีผา่นระบบออนไลน์  ส่ง

สาขาวชิา/คณะ/โครงการ เพื่อคณะจดัทาํบนัทึกขอ้ความใหค้ณบดีลงนาม ส่งสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษา งานสารบญั 

สาํนกังานทะเบียนฯ  ลงรับเอกสารตน้ฉบบัผลสอบไล่ และจดัส่งผลสอบไล่ไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งก่อนประกาศ ดงัน้ี 

  ตรวจสอบคร้ังท่ี ๑ (คนท่ี๑) ตรวจสอบจาํนวนนกัศึกษาท่ีจดทะเบียนเรียนในรายวชิานั้น ๆ จาํนวนผูเ้ขา้ 

สอบ จาํนวนผูข้าดสอบกรณีขอถอนติด W ( Drop W)  ล่าชา้เป็นกรณีพิเศษ  และผลสอบไล่คะแนนของนกัศึกษาท่ีจด

ทะเบียนเรียนตอ้งครบทุกคน/หลกัสูตร และ CONTROLCODE การส่งผลสอบไล่ผา่นระบบ    

  ตรวจสอบคร้ังท่ี ๒ (คนท่ี๒) พิมพร์ายงานผลการตรวจสอบผลสอบไล่ คนท่ี ๑ มาตรวจสอบกบัตน้ฉบบั 

ใหถู้กตอ้งตรงกนั 

  ตรวจสอบคร้ังท่ี ๓  (คนท่ี๓) ส่งประกาศผลสอบไล่ใหน้กัศึกษาทราบผลสอบไล่เป็นรายวชิา 

โดยมีกระบวนการทาํงาน ตั้งแต่ คนท่ี ๑ – คนท่ี ๓ ใชเ้วลาประมาณ ๓ – ๕ วนั 

ขอ้เสนอใหม ่

   การประกาศผลการสอบไล่ของนกัศึกษา เม่ือส้ินสุดการสอบปลายภาค ผูส้อนไดว้ดัผลการศึกษา พร้อม 

ส่งผลการสอบในแต่ละวชิาผา่นระบบออนไลน์   ระบบจะประกาศผลสอบไล่ใหน้กัศึกษาทราบเป็นรายวชิาทนัที ท่ีคณบดี 

อนุมติัในระบบ 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 

๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าววา่ ระบบน้ีจะเร่ิมใชเ้ม่ือใด  

    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ หาก ก.บ.ม. ไม่มีการแกไ้ขอาจจะเร่ิมทดลองใชใ้น 

ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙  

  ๒. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนกล่าววา่ ในกรณีท่ีคณบดีไม่อนุมติัและส่งกลบัไปให้

พิจารณาเกรดใหม่จะทาํอยา่งไร 

       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ กรณีท่ีคณบดียงัไม่กดยอมรับ กระบวนการจะยงัไม่

สมบูรณ์ คณบดีหรือคณะกรรมการกลัน่กรองสามารถหารือกบัอาจารยผ์ูส้อนได ้

  ๓. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีล่าววา่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีวชิาท่ีเปิดสอนอยู่

เกือบ ๒๐๐ วชิา เม่ือคณบดีพิจารณาจะไม่ทราบวา่เกรดถูกตอ้งหรือไม่ แต่จะข้ึนอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อน หากพิจารณาตาม

ขั้นตอนเม่ืออาจารยผ์ูส้อนตรวจสอบแลว้ก็น่าจะเป็นไปตามนั้น แต่ในขั้นตอนยงัตอ้งส่งไปใหค้ณบดีพิจารณาเกรดในทุก 
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วชิา เป็นไปไดห้รือไม่วา่ เม่ืออาจารยผ์ูส้อนตรวจสอบแลว้ใหจ้บกระบวนการตรงนั้นเลย  

       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ สาํหรับผลสอบทั้ง ๒๐๐ วชิาของคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยไีม่ไดถู้กส่งมาในวนัเดียวกนั แต่จะทยอยส่งเขา้อีเมลข์องคณบดี ในปัจจุบนัการส่งเอกสารคณบดีตอ้งลง

นาม ซ่ึงตอ้งการให้คณะไดรั้บทราบขอ้มูลก่อน มิฉะนั้นจะถูกส่งจากผูส้อนและสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาจะประกาศ

ทนัที จึงตอ้งการคงหลกัเกณฑเ์ดิมคือ ใหค้ณบดีรับทราบขอ้มูลก่อนท่ีจะส่งมายงัสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษา  

       คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีล่าววา่ ในกรณีน้ีขอใหค้ณบดีพิจารณาเป็นรอบไดห้รือไม่ 

เพราะบางคร้ังอาจจะติดภารกิจทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการได ้

       ประธานกล่าววา่ ในกรณีน้ีคณบดีสามารถมอบให้รองคณบดีฝ่ายวชิาการของคณะดาํเนินการแทนได ้

แต่ในปัจจุบนัคณบดีก็ตอ้งลงนามในเอกสารก่อนส่งเกรดอยูแ่ลว้ แต่กรณีน้ีเป็นการเปล่ียนจากการลงนามเป็นการ

ดาํเนินการผา่นระบบออนไลน์ เพราะหากไม่ตอ้งผา่นคณบดีจะเป็นการเปล่ียนหลกัการใหม่ แต่กรณีน้ีให้หารือในหลกัการ

วา่ การส่งผลสอบตอ้งผา่นคณบดี 

  ๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าววา่ คณะศิลปศาสตร์มอบอาํนาจให้หวัหนา้ภาควชิาหรือผูอ้าํนวยการ

โครงการเป็นผูล้งนามก่อนส่งเกรด กรณีน้ีคณบดีสามารถมอบอาํนาจไดใ้ช่หรือไม่  

       ประธานกล่าววา่ กรณีน้ีสามารถทาํได ้แต่ตอ้งมีการเขียนไวด้ว้ยวา่ คณบดีไดม้อบอาํนาจใหห้วัหนา้

ภาควชิาหรือผูอ้าํนวยการโครงการเป็นผูล้งนามในการส่งผลสอบ 

  ๕. คณบดีวทิยาลยัโลกคดีศึกษากล่าววา่ จะมีฉบบัภาษาองักฤษสาํหรับอาจารยช์าวต่างชาติหรือไม่ 

       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ กรณีน้ีจะจดัทาํเป็นสองภาษาอยูแ่ลว้ 

  ๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าววา่ หากเปรียบเทียบกบัระบบเดิมแลว้เห็นวา่ ขั้นตอนในการออกเกรดจะ 

เร็วข้ึนเท่าใด รวมถึงการประกาศผลสอบสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยจะลดระยะเวลาไดเ้ท่าใด  

       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่  เน่ืองจากปัจจุบนักระบวนการล่าชา้ตั้งแต่ออกจาก

คณะ โดยปกติสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาใชเ้วลา ๓ วนัในการตรวจและประกาศเกรดหากไม่มีการผดิพลาด ในระบบ

ใหม่หากผูส้อนส่งใหค้ณบดีอนุมติั เม่ือคณบดีอนุมติัแลว้สามารถประกาศเกรดไดท้นัที ซ่ึงจะประหยดัเวลามาก  

  ๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าววา่ เห็นดว้ยกบัระบบน้ี เพราะท่ีผา่นมามีนกัศึกษาจาํนวน ๖๐๐-๗๐๐ 

คน คณบดีก็ตอ้งลงนามทั้งหมด และโดยปกติคณบดีก็ไม่ไดอ่้านแต่จะลงนามตามท่ีหวัหนา้ภาควชิาอนุมติัมา ในกรณีน้ี

ควรจะส้ินสุดท่ีผูอ้าํนวยการหลกัสูตรหรือหวัหนา้ภาควชิาท่ีมีการประชุมภาคมาแลว้ เพราะคณบดีเป็นเพียงผูท่ี้ทาํให้

กระบวนการสมบูรณ์โดยไม่ไดมี้การแกไ้ขใด และขอเสนอวา่ ในกรณีท่ีนกัศึกษาติด I หรือ W หากจะทาํการแกไ้ขใน

ระบบออนไลน์ไดห้รือไม่ หรือตอ้งทาํหนงัสือขอแกไ้ข  

      ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ การแกไ้ขเป็นกระบวนการเดิมไม่สามารถทาํใน

ระบบออนไลน์ได ้ 

      ประธานกล่าววา่ ในกรณีน้ีคณบดีตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการส่งเกรด ซ่ึงคณบดีตอ้งพิจารณาในความ

ผดิปกติ เช่น นกัศึกษาไดเ้กรด A ถึง ๙๐% อาจจะมีความผิดปกติ แต่ไม่สามารถดูไดว้า่ นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด A ไดจ้ริง 

หรือไม่ เป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถจะทาํไดทุ้กคน  



- ๒๔ - 
 

  ๘. คณบดีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยากล่าววา่ เห็นดว้ยกบัการส่งผลสอบระบบออนไลน์ท่ีจะทาํให้

กระบวนการส่งผลสอบเร็วข้ึน แต่เห็นวา่ มีความแตกต่างในสองกรณี คือ หากเป็นงานเอกสารจะผา่นระบบสารบรรณ ซ่ึง

จะมีเจา้หนา้ท่ีช่วยกลัน่กรองและติดตาม หากส่งเป็นอีเมล์ถึงคณบดีอาจจะมีโอกาสผดิพลาดค่อนขา้งสูง เพราะคณบดีมี

ภาระงานค่อนขา้งมากและไม่มีเจา้หนา้ท่ีมาช่วยกลัน่กรองในเร่ืองน้ี จึงขอฝากประเด็นน้ีดว้ย 

        ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ ในกรณีน้ีคณบดีสามารถเลือกใชอี้เมลเ์ดิมหรือสร้าง

อีเมลใ์หม่ข้ึนมาแลว้มีผูรั้บผดิชอบในเร่ืองน้ีโดยตรงก็ได ้

  ๙. ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษากล่าววา่ ตอ้งการเสนอเป็นรายวชิามากกวา่ เพราะบางวชิามีจาํนวน Section 

ท่ีมาก และตอ้งมีการประชุมเกรดก่อน และผูส้อนไม่สามารถส่งเกรดใหค้ณบดีไดโ้ดยตรง กรณีน้ีเสนอวา่ ควรส่งเกรดเป็น

รายวชิา ส่วนเร่ืองการตรวจสอบในใบเกรดแต่ละใบดา้นล่างตอ้งมีการลงนามของคณบดีและอาจารยผ์ูส้อนร่วมกนั และ

ตอ้งพิจารณาวา่ มีความผดิปกติหรือไม่  

       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ ในกรณีของสถาบนัภาษาเม่ือประชุมเกรดเสร็จแลว้

อาจารยจึ์งจะส่งอีเมลห์าผูอ้าํนวยการแลว้ผูอ้าํนวยการจึงตรวจสอบในภายหลงัก่อนท่ีจะส่งใหส้าํนกังานทะเบียนนกัศึกษา

ก็ได ้ 

  ๑๐. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนกล่าววา่  ในกรณีน้ีเขา้ใจวา่ ปัญหาไม่ไดเ้กิดจากผูส้อน 

เพราะผูส้อนส่วนใหญ่ตอ้ง Submit online อยูแ่ลว้ แต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนา้ท่ีท่ีรวบรวมผลคะแนนคร้ังละมาก ๆ 

แลว้ค่อยเสนอให้คณบดีลงนาม ทั้งท่ีอาจารยไ์ดส่้งในระบบออนไลน์ไปแลว้ และกรณีเช่นน้ีหากในบางวชิาท่ีส่งวนัสุดทา้ย

และอินเตอร์เน็ตมีปัญหาจะทาํอยา่งไร  

        ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ หากวนัสุดทา้ยอินเตอร์เน็ตมีปัญหาสาํนกังาน

ทะเบียนนกัศึกษาจะเปิดระบบสาํรองให ้แต่ทางคณะตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานทะเบียนนกัศึกษาทราบ  

  ๑๑. ประธานกล่าววา่ กรณีน้ีจะเร่ิมใชเ้ม่ือใด 

           ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ จะเร่ิมใชก้บับางคณะหรือบางสาขาในภาค

การศึกษา ๑/๒๕๕๙  และจะเร่ิมใชจ้ริงในภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ โดยในการทดลองจะประสานไปยงับางคณะต่อไป 

  ๑๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าววา่ ในกรณีท่ีอาจารยผ์ูส้อนส่งผลสอบมาในวนัสุดทา้ยแลว้คณบดีกด

ยอมรับผลสอบล่าชา้ บุคคลใดจะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองส่งเกรดล่าชา้  

          ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ กรณีน้ีไดรั้บการยนืยนัตั้งแต่วนัท่ีอาจารยผ์ูส้อนกด

ส่งผลสอบ ซ่ึงจะไม่เก่ียวกบัคณบดี 

          ประธานกล่าววา่ แต่กรณีน้ีคณบดีก็ตอ้งรับผดิชอบดว้ยและตอ้งช้ีแจงวา่ เหตุใดจึงดาํเนินการล่าชา้  

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงระบบการประกาศผลสอบไล่ ในภาคการศึกษา 

๑/๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 

 
 

 



- ๒๕ - 

 

  ๓.๘  เร่ือง   ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวันสอบกลางภาค ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๙   

   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาแถลงวา่ ตามประกาศปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี  

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๙ กาํหนดสัปดาห์ของการสอบกลางภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ช่วงวนัอาทิตยท่ี์ ๒ – ๕ ,๗ – ๙  

และ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยเวน้วนัพฤหสับดีท่ี  ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙ งดจดัการสอบตามหลกัการมหาวทิยาลยั (รําลึก 

วรีชน) 

               ตามมติท่ีประชุมคณบดีท่ี ๑/๒๕๓๙ เม่ือวนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง ขออนุมติั 

งดการเรียนการสอน ๑ สัปดาห์ เพื่อจดัการสอบกลางภาค และมติท่ีประชุมคณบดี คร้ังท่ี ๑๙ /๒๕๔๐  เม่ือวนัท่ี ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เร่ือง ขออนุมติัการปรับปรุงสัปดาห์การจดัสอบกลางภาค ณ ศูนยรั์งสิต สรุปมติ ดงัน้ี 

๑. ใหง้ดการเรียนการสอน ๑ สัปดาห์ เพื่อจดัสอบกลางภาค ในส่วนของคณะท่ีตั้งอยู ่ณ ศูนยรั์งสิต  

รวมถึงวชิาพื้นฐานมหาวทิยาลยัและวชิาปีสูงของคณะท่ีท่าพระจนัทร์ ท่ีมาเปิดบริการการเรียนการสอน ณ ศูนยรั์งสิต 

๒. สัปดาห์การจดัสอบกลางภาค ขอใช ้๘ วนั คือ เร่ิมจากวนัอาทิตยข์องสัปดาห์ถึงวนัอาทิตยข์องตน้ 

สัปดาห์ ถดัมา ยกเวน้กรณีการจดัสอบกลางภาคดงักล่าวตรงกบัวนันกัขตัฤกษ ์หรือ วนัชดเชยวนันกัขตัฤกษ ์วนัสาํคญั 

ของมหาวทิยาลยั อาจใหเ้ล่ือนวนัเร่ิมตน้ใหม่ไปได ้ แต่ตอ้งครบ ๘ วนั ของสัปดาห์การจดัสอบกลางภาค 

๓. ตารางสอบกลางภาคแบ่งเป็น ๓ ช่วงเวลาต่อวนั 

๔. เวลาท่ีไดจ้ดัสอบกลางภาคเป็นช่วงละ ๒ ชัว่โมง 

๕. ทั้งหมด ๔ ขอ้น้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นตน้ไป 

   ดงันั้น เพื่อใหก้ารจดัสอบกลางภาคเป็นการจดัสอบท่ีต่อเน่ืองไม่เวน้ช่วงวนัการจดัสอบ จึงขออนุมติั

เปล่ียนแปลงวนั สอบกลางภาค  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากวนัพฤหสับดีท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวนัจนัทร์ท่ี ๑๐  

ตุลาคม ๒๕๕๙  

หากการจดัสอบกลางภาคตรงกบัขอ้ ๒ ในปีใดใหจ้ดัสอบวชิาดงักล่าวในวนัถดัไป เป็นการจดัสอบท่ี 

ต่อเน่ือง โดยไม่เวน้ช่วงวนัการจดัสอบ   

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 

๑. ประธานกล่าววา่ ในกรณีการสอบกลางภาค โดยปกติหากสอนวนัองัคาร การสอบกลางภาคก็จะสอบ 

วนัองัคาร แต่หากวนัองัคารไม่สามารถสอบไดก้็จะสอบวนัองัคารถดัไป ซ่ึงจะทาํใหมี้ผลกระทบเพราะวชิาอ่ืนสอบเสร็จ

แลว้แต่วชิาน้ียงัสอบไม่เสร็จ สาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาจึงเสนอวา่ วชิาท่ีมีลกัษณะน้ีหากสอบวนัองัคารแลว้ตอ้งหยุดไป

อีกจะไม่จดัสอบในวนัองัคารให ้แต่จะใหไ้ปสอบวนัอ่ืนแทน ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัเพราะจะมีผลต่ออาจารยผ์ูส้อน โดยขอให้

ยดึหลกัการน้ี ส่วนรายละเอียดสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษาจะแจง้ใหท้ราบต่อไป  

  ๒. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนกล่าววา่ ในกรณีน้ีอาจจะพบปัญหานกัศึกษาไปเรียน 

ในวชิาอ่ืนและตอ้งขาดเรียน หากจดัสอบตรงกบัวนัท่ีนกัศึกษาเรียน  
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       ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษากล่าววา่ อาจจะมีการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวชิาท่ีตอ้งเรียน 

ตรงกบัช่วงสอบ เช่น หากนกัศึกษาตอ้งมารอสอบวนัพุธ นกัศึกษาตอ้งมาเรียนวนัจนัทร์ และวนัองัคาร ซ่ึงนกัศึกษาก็ไม่

ค่อยอยากมาเรียน และในเร่ืองการจดัห้องสอบหากจดัสอบวนัอาทิตยแ์ลว้วนัพุธก็ตอ้งจดัหอ้งสอบใหม่ แต่ในกรณีน้ีจะไม่

เกิดข้ึนบ่อย จะกระทบเฉพาะในสัปดาห์ท่ีมีวนัหยดุเท่านั้น  โดยจะขอใชห้ลกัการน้ีในการเปล่ียนแปลงคร้ังต่อ ๆ ไปดว้ย  

  ๓. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษากล่าววา่ กรณีน้ีควรหาช่วงเวลาสอบท่ีไม่ตรงกบัวนัหยดุ

และสอบในช่วงนั้น ซ่ึงอาจจะเล่ือนไปไม่มาก และอีกปัญหาหน่ึงคือ ในเดือนเมษายนเม่ือสอบเสร็จแลว้มีการเรียนการ

สอนหน่ึงสัปดาห์ก็จะหยดุยาวช่วงสงกรานต ์ทาํใหก้ารเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง เห็นวา่ ควรปรับช่วงเวลาการสอบไปอยู่

ก่อนวนัหยุดสงกรานตแ์ลว้จึงค่อยกลบัมาเรียน  

  ๔. ประธานกล่าววา่ ในกรณีน้ีจะเร่ิมใชใ้นภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ตามหลกัการท่ีสาํนกังานทะเบียน

นกัศึกษาเสนอ ส่วนภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ ขอใหส้าํนกังานทะเบียนนกัศึกษาไปพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบเปล่ียนแปลงวนัสอบกลางภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และให้

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทะเบียนนกัศึกษารับขอ้สังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณา 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ือง  เสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาดา้นบริหารมหาวิทยาลยั  
 

   ๔.๑  เร่ือง   ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนยรั์งสิตแถลงวา่ สาํหรับร่างแผนยทุธศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบัท่ี ๑๒ ไดน้าํเสนอในการประชุมคร้ังท่ีผา่นมาแลว้ ในคร้ังน้ีเป็นการขอความเห็นวา่ เม่ือ

พิจารณารายละเอียดแลว้มีขอ้เสนอใดเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อท่ีจะนาํไปปรับแกแ้ละเสนอสภามหาวทิยาลยัต่อไป และ

สามารถเขียนขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเสนอมาท่ีมหาวทิยาลยัไดภ้ายในวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 

๑. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์กล่าววา่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ของ 

มหาวทิยาลยั แต่อาจจะไม่ครบทุกขอ้ ขอ้สาํคญัท่ีตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัสนบัสนุนคือ เร่ืองบณัฑิตศึกษา หลายเร่ืองท่ี

คณะเห็นวา่ มหาวทิยาลยัยงัไม่มี คือ เร่ืองนกัศึกษาต่างชาติ ซ่ึงยงัไม่มีป้ายบอกทางภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ 

หรือจุด One stop service ของนกัศึกษาต่างชาติ ประเด็นท่ีสอง คณะตอ้งการใหย้กเวน้การเก็บค่าธรรมเนียมของทุน

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บคาํตอบวา่ อนุมติัหรือไม่ ประเด็นท่ีสาม เม่ือมีนกัศึกษาต่างชาติมา

เรียนจะมีการรวมนกัศึกษาต่างชาติไวด้ว้ยกนั แต่ควรมีกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน การดึงนกัศึกษาต่างชาติมาเรียนหากคณะจะ

ดาํเนินการมหาวทิยาลยัจะสนบัสนุนในเร่ืองใดบา้ง  

      ประธานกล่าววา่ ขอรับประเด็นน้ีไปพิจารณา 
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๒. คณบดีคณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์กล่าววา่ นอกจากนกัศึกษาต่างชาติแลว้ควรรวมถึง 

อาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างชาติดว้ย เพราะขณะน้ีควรจะมีระบบการดูแลชีวิตความเป็นอยูใ่หค้นเหล่าน้ีมากพอสมควร 

เช่น เร่ืองการขอวซ่ีา แต่ละคณะตอ้งทาํเอง และการขอรับบริการต่าง ๆ ยงัไม่สะดวกมากนกั ควรมีศูนยก์ลางท่ีจะ

ดาํเนินการในเร่ืองเหล่าน้ี ประเด็นท่ีสอง ยงัไม่มีการทาํขอ้มูลเชิงสถิติท่ีเป็นขอ้มูลสาํคญัของ มธ. มีการกล่าวถึง

ความสาํคญั แต่ในเชิงการปฏิบติัดา้นต่าง ๆ เช่น กาํลงัคน ทรัพยากรระหวา่งคณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัควรจะกาํหนดเป็น

สถิติขอ้มูลใน ๒-๓ ประเด็นท่ีจะนาํไปใชใ้น ๓-๕ ปีขา้งหนา้ 

  ๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าววา่ เร่ืองของนกัศึกษาต่างชาติคณะสหเวชศาสตร์เคยเปิดหลกัสูตร

ภาษาไทย หากมหาวทิยาลยัอาํนวยความสะดวกในการทาํใหห้ลกัสูตรเก่าเป็น Dual Track สามารถรับนกัศึกษานานาชาติ

ได ้และทาํควบคู่กนัไป เพราะศกัยภาพของอาจารยบ์างคนก็ไม่สามารถพดูภาษาองักฤษได ้ก็ใหไ้ปสอนในหลกัสูตร

ภาษาไทย ส่วนอาจารยท่ี์มีความสามารถดา้นภาษาองักฤษใหไ้ปสอนนกัศึกษาต่างชาติ โดยใชห้ลกัสูตรเดิม และขออนุมติั

เร่ืองค่าตอบแทนการสอนในเวลาเพิ่มเติม เพื่อจูงใจใหอ้าจารยส์อนเป็นภาษาองักฤษ หากมหาวทิยาลยัมีนโยบายท่ีชดัเจน

ในเร่ืองน้ีจะสามารถผลกัดนัทุกหลกัสูตรใหเ้ป็นหลกัสูตรนานาชาติได ้ 

       ประธานกล่าววา่ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์รับเร่ืองนกัศึกษาต่างชาติไปพิจารณา และ

นาํมาเสนอในภาพรวมต่อไป รวมถึงสรุปภาพรวมของนกัศึกษาต่างชาติในปัจจุบนั  

  ๔. ผูอ้าํนวยการสถาบนัอาณาบริเวณศึกษากล่าววา่ ในเร่ืองของ Spacialized Station น่าจะมองถึงพื้นท่ี

มากกวา่ วา่ มธ. จะเป็น Spacial จุดใด เช่น อาเซียน หรือแปซิฟิก ซ่ึงตอ้งพิจารณาในเร่ืองน้ี 

       ประธานกล่าววา่ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนยรั์งสิตรับไปพิจารณา และหาก

คณบดีท่านใดตอ้งการเสนอขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถเสนอมาท่ีมหาวทิยาลยัไดภ้ายในวนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบร่างแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบัท่ี ๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และใหร้องอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนยรั์งสิตรับขอ้สังเกตของท่ีประชุมไปพจิารณา   
 

   ๔.๒  เร่ือง   โครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (OP : Organization Profile)  

  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาแถลงวา่ตามท่ี มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ยระบบพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป 

การจดัทาํโครงร่างองคก์รมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (Organizational Profile: OP) มีความสาํคญัอยา่งยิง่เพราะเป็น

จุดเร่ิมตน้ในการวิเคราะห์องคก์ร เน่ืองจากโครงร่างองคก์รคือภาพรวมของสถาบนั เป็นส่ิงสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อวธีิการ

ดาํเนินงานและเป็นความทา้ทายสาํคญัท่ีสถาบนัเผชิญอยู ่หากมหาวิทยาลยัมีโครงร่างองคก์รท่ีชดัเจนจะทาํใหม้หาวทิยาลยั 

มีกระบวนการพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีเป็นรูปธรรม โดยมหาวทิยาลยัมีกระบวนการจดัทาํโครงร่างองคก์ร ดงัน้ี  

  ๑. จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การจดัทาํโครงร่างองคก์ร 

(Organizational Profile: OP) สาํหรับผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ เพื่อใหผู้บ้ริหารระดบัมหาวทิยาลยัไดมี้ 
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ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการจดัทาํโครงร่างองคก์ร อนัจะนาํมาซ่ึงโครงร่างองคก์รท่ีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบับริบทของมหาวทิยาลยั 

  ๒. การวเิคราะห์ตนเอง เร่ิมจากฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาจดัทาํแบบสอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริหาร

ระดบัมหาวทิยาลยัและรวบรวมขอ้มูลจากฝ่ายบริหารของมหาวทิยาลยั เพื่อยกร่างโครงร่างองคก์ร อธิการบดีไดป้ระชุม

ทีมผูบ้ริหารพร้อมดว้ยวทิยากร จาํนวน ๒ คร้ัง เพื่อวเิคราะห์โครงร่างองคก์ร (OP) ก่อนนาํเสนอในการสัมมนาผูบ้ริหาร

มหาวทิยาลยั ระหวา่งวนัท่ี ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙    

  หลงัจากสัมมนา ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาไดร้วบรวมขอ้สังเกตในการปรับขอ้ความในโครงร่าง

องคก์ร (OP) และอธิการบดีไดป้ระชุมทีมผูบ้ริหารอีก ๓ คร้ัง เพื่อสรุปและยติุประเด็นต่างๆ ในทีมผูบ้ริหารใหมี้ความ

เขา้ใจตนเองท่ีตรงกนัเก่ียวกบับริบทของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในปัจจุบนั และมหาวทิยาลยัจะใชโ้ครงร่างองคก์ร 

(OP) น้ีเป็นจุดตั้งตน้ในการส่ือสารกบัผูบ้ริหารทุกระดบัและบุคลากรและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานพฒันา

คุณภาพการศึกษาดว้ยเกณฑ ์EdPEx ของมหาวทิยาลยัต่อไป) 

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบและใหค้ณบดีทุกคณะกลบัไปพิจารณารายละเอียดและให ้

ฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษานาํเสนอท่ีประชุมอีกคร้ังหน่ึง 
 

 ๔.๓  เร่ือง   การยกเลิกเงินเพ่ิมประสิทธภิาพของพนักงานมหาวิทยาลัย   

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดจ่้ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่

บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ พนกังานเงิน

รายไดห้รือลูกจา้งซ่ึงจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายไดข้องมหาวทิยาลยั ในตาํแหน่งสายงานท่ีเทียบไดก้บั

ขา้ราชการและสายงานลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการจ่ายเงินเพิ่ม

ประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยพ์ิจารณาแลว้เห็นวา่ มหาวทิยาลยัไดป้รับค่าจา้งใหก้บัพนกังานมหาวทิยาลยั

จนปัจจุบนัพนกังานมหาวทิยาลยัไดรั้บค่าจา้งสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจแลว้ ส่วนพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีปรับเปล่ียน

สถานภาพจากขา้ราชการก็ไดรั้บค่าจา้งปรับเพิ่มเป็น ๑.๔ ของอตัราเงินเดือนขา้ราชการ จึงเห็นควรยกเลิกการจ่ายเงินเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหแ้ก่พนกังานมหาวทิยาลยั ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

๑. ประธานกล่าววา่ กรณีน้ีเป็นเร่ืองของสาํนกังานอธิการบดี ซ่ึงผูบ้ริหารไดมี้ความเห็นตรงกนัวา่จะ 

ยกเลิกการจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพ แต่จะมีผลกบัคณะแน่นอนและจะเกิดคาํถามวา่ คณะจะจ่ายต่อหรือไม่ ในกรณีท่ีจะ

ยกเลิกจะใชบ้งัคบักบัพนกังานมหาวทิยาลยัและพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีเปล่ียนสถานภาพ ไม่รวมลูกจา้ง และขา้ราชการ  
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เพราะเห็นวา่ พนกังานมหาวิทยาลยัปัจจุบนัไดรั้บค่าตอบแทนท่ีค่อนขา้งสูง และเงินท่ีถูกยกเลิกก็จะนาํไปพฒันา

มหาวทิยาลยัต่อไป  

  ๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าววา่ กรณีน้ีจะใหมี้ผลรวมไปถึงคณะท่ีมีการจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพดว้ย

หรือไม่  

        ประธานกล่าววา่ หากคณะเห็นดว้ยก็จะใชน้โยบายเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั  

  ๓. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนกล่าววา่ ในกรณีท่ีพนกังานมหาวทิยาลยัและพนกังาน

เงินรายไดมี้ค่าตอบแทนท่ีใกลเ้คียงกนั การยกเลิกข้ึนอยูก่บัคณะตดัสินใจใช่หรือไม่  

       ประธานกล่าววา่ กรณีพนกังานเงินรายไดใ้ห้คณะตดัสินใจ แต่การตดัสินใจร่วมกนัคือ พนกังาน

มหาวทิยาลยั เพราะพนกังานเงินรายไดก้็จะปรับเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัทั้งหมดอยูแ่ลว้ โดยการยกเลิกเงินเพิ่ม

ประสิทธิภาพของมหาวทิยาลยัจะเร่ิมใชใ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยมหาวทิยาลยัจะจดัทาํประกาศยกเลิกทั้งมหาวทิยาลยั  

  ๔. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์กล่าววา่ ในกรณีของคณะไม่ไดเ้รียกวา่ เงินเพิ่มประสิทธิภาพ และ

มหาวทิยาลยัจะออกประกาศอยา่งไร 

       ประธานกล่าววา่ ในกรณีจะใหฝ่้ายกฎหมายไปเขียนร่างประกาศ โดยอาจจะใชค้าํวา่ เงินเพิ่ม

ประสิทธิภาพหรือเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีคณะจ่าย  

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติดงัน้ี 

  ๑. เห็นชอบการยกเลิกเงินเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยัทั้งมหาวทิยาลยั โดยใหมี้ผล

ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๐  

  ๒. มอบหมายใหฝ่้ายบริหารทรัพยากรมนุษยห์ารือร่วมกบัฝ่ายกฎหมายจดัทาํประกาศยกเลิกเงินเพิ่ม

ประสิทธิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยัเพื่อใหห้น่วยงานนาํไปปฏิบติัในภาพรวมต่อไป  
 

วาระท่ี  ๕  เร่ือง  เสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ   
 

 ๕.๑  เร่ือง   รายงานผลการประชุมร่วมกบัมูลนิธต่ิอต้านการทุจริต  

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสัญญา  ธรรมศกัด์ิ เพื่อประชาธิปไตย แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในวนัท่ี ๒  

กนัยายน ๒๕๕๙ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ร่วมกบัมูลนิธิต่อตา้นการทุจริตและสาํนกังาน ปปช. จะจดัพิธีลงนาม MOU 

คร้ังท่ี ๓ เป็นการขยายเครือข่ายไปยงัสถาบนัอ่ืน ซ่ึง มธ. รับเป็นเจา้ภาพ จึงขอฝากประชาสัมพนัธ์และแจง้รายละเอียดให้

ทราบต่อไป  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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 ๕.๒  เร่ือง   การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ  

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสัญญา  ธรรมศกัด์ิ เพื่อประชาธิปไตย แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มหาวทิยาลยั  

ธรรมศาสตร์ไดล้งนามความร่วมมือกบั ปปช. ในเร่ืองการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ และมีความผกูพนัวา่ ตอ้งเขา้ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ซ่ึงทาง ปปช. จะไม่ไดม้าตรวจ

โดยตรงแต่ตอ้งส่งเอกสารและกรอกแบบสอบถามเพื่อให ้ปปช. นาํไปประเมินผลและจดัอนัดบัให ้ส่ิงท่ีตอ้งการแจง้ใหท่ี้

ประชุม ก.บ.ม. ทราบคือ สถาบนัสัญญา ธรรมศกัด์ิ เพื่อประชาธิปไตย จะจดัส่งแบบสอบถามใหก้บัคณะต่าง ๆ และจะ

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินท่ีสามารถกรอกได ้หากขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัคณะก็ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกขอ้มูล 

แต่ส่ิงท่ีจะเนน้เป็นพิเศษกบัคณะท่ีจดัการเรียนการสอนคือ เอกสารหมวด EB ๔ – EB ๗ ซ่ึงสถาบนัจะจดัส่งไปใหแ้ละจะ

ช้ีแจงรายละเอียดวา่ จะกรอกขอ้มูลอยา่งไร และคณะสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ศูนยต่์อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัแห่ง 

มธ.  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ  
   

 

 ๖.๑  เร่ือง   แอพพลิเคชัน my Campus   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชฎา  คงคะจนัทร์ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดส้ร้าง 

แอพพลิเคชัน่ข้ึนมาคือ my Campus ท่ีผา่นมาพบปัญหาคือ การเขา้ใชง้านลาํบาก เพราะตอ้งใชอี้เมลข์องมหาวทิยาลยั ใน

ปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีการเขา้ใชใ้หง่้ายข้ึน ซ่ึง my Campus จะมีส่ิงท่ีเหนือกวา่แอพพลิเคชนัอ่ืนคือ จะมีการแจง้

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์โดยตรงกบันกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั ส่ิงท่ี

ตอ้งการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานคือ ในส่วนของ Official account หากเป็นของส่วนกลางจะมีฝ่ายประชาสัมพนัธ์

เป็นผูรั้บผดิชอบ แต่ในส่วนของคณะตอ้งใหบุ้คลากรของคณะช่วยอพัเดทขอ้มูล ท่ีผา่นมามีการเชิญเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไอที

ของคณะต่าง ๆ มาประชุมกนั และตอ้งการให้อธิการบดีแจง้กบัทุกคณะวา่ขอใหส่้งผูป้ระสานงานของแต่ละคณะมาเป็น 

Admin ของแต่ละคณะ ซ่ึงจะมีการอบรมใหใ้นวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  

สาํหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ประธานกล่าววา่ สาํหรับแอพพลิเคชนั my Campus จะพยายามทาํใหแ้ตกต่างจากแอพพลิเคชัน่ไลน์ ซ่ึง  

my Campus จะเขา้ถึงเร่ืองต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั เช่น เร่ืองหอสมุด เร่ืองหอพกั และต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั มธ. จะใส่ไวใ้น

แอพพลิเคชนัน้ีทั้งหมด และจะทาํใหน้กัศึกษาทราบผลสอบผา่นระบบน้ีไดด้ว้ยโดยจะประสานกบัสาํนกังานทะเบียน 
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นกัศึกษาต่อไป เร่ืองท่ีจะขอความร่วมมือคือ ขอใหส้มคัรแอพพลิเคชนั my Campus และขอใหส่้งช่ือผูป้ระสานงานกบั

คณะเพื่อจดัทาํขอ้มูลของคณะใน my Campus  

  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์กล่าววา่ ในกรณีน้ีควรมีการทาํใหบุ้คคลภายนอกสามารถดาวน์โหลดได้

ดว้ย เพราะจะไดใ้ชป้ระโยชน์ เช่น เม่ือไปศูนยรั์งสิตสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชนัมาใชเ้พือ่ดูแผนท่ีภายในศูนยรั์งสิต 

  ประธานกล่าววา่ ขอใหผู้ช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชฎา  คงคะจนัทร์ รับประเด็นน้ีไปพิจารณา   

มตท่ีิประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เร่ือง  กาํหนดการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั Uครัง้ตอ่ไป  

  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มหาวทิยาลยัขอกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวทิยาลยั คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ในวนัจนัทร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมปรีดี  พนมยงค ์

อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม ศูนยรั์งสิต  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตท่ีิประชมุ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

เลิกประชมุเวลา ๑๒.๓๐  น. 
 

 

 

 

 

นายอดิศร เพชรคุม้ 

     นายสมศกัด์ิ ปฏิสังข ์                   ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  ผูต้รวจรายงานการประชุม 


